



# จากบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ผู้อำนวยการบริษัทไทยเดินเรือทะเล  
เผยเคล็ดลับความสำเร็จในอาชีพธุรกิจ



นายอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ ปรชญา-คุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการขนส่ง  
‘ผมยอมรับว่าวันนี้ เป็นวันที่ผมมีความ ปลายทางปลื้มที่สุดในชีวิต 49 ปีที่ผ่านมาไม่มีวันใด

ที่ผมปลื้มใจเท่าวันนี้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง’

‘หลายคนชอบถามว่าผมมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้หน้าที่ การงานและธุรกิจประสบความสำเร็จ ผมอยากเรียนว่าคง ไม่มีใครที่สามารถบอกเคล็ดลับอะไรแล้วก็เป็นแนวทาง ปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับ แต่จาก ประสบการณ์ของผมในการทำธุรกิจ ผมพอสรุปได้ว่าคน เราจะประสบความสำเร็จนั้น อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ มีความอดทน และมีเพื่อนที่ดี ประการหลังนี้อาจเป็นบริวารที่ร่วมกันทำงานหรือเป็นเพื่อนในเชิงคู่ค้าก็ได้ เราจะต้องสร้างเพื่อนขึ้นมา การที่สร้างให้มีเพื่อนที่ดีนั้น ผมคิดว่าตัวเราจะต้องมีลักษณะสำคัญหลายประการที่เดียว ในเบื้องต้นนี้ ผมว่าเราจะต้องมีคุณธรรมและมีความ กตัญญูแก่คนที่ ถ้าเราปราศจาก 2 สิ่งนี้แล้วเราคงจะไม่สามารถมีเพื่อนที่ดีได้’

‘ในเรื่องของนักศึกษาและบัณฑิตจากมหา- วิทยาลัยรามคำแหงนั้น ตัวผมมีโอกาสได้บรรยายให้กับ นักศึกษาปริญญาโทของคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งจากการที่ ผมได้สัมผัสจากคำถามต่าง ๆ ของนักศึกษา ผมขอ ชื่นชมว่านักศึกษาของรามคำแหงมีคุณภาพที่สูงมาก โดย เปรียบเทียบกับพนักงานในหน่วยงานที่ผมดูแลอยู่ ถ้าจะ ถามผมว่าหากมีนักศึกษารามคำแหงมาสมัครงานกับ บริษัทในกลุ่มของผม ผมจะรับมั๊ย ขอชื่นชมครับว่าผมจะ พิจารณาเป็นสถาบันแรกเลย เพราะผมเชื่อมั่นในคุณภาพ ของนักศึกษารามคำแหง’

‘ผมยังมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพราะขณะนี้แก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ด้วยความ เชื่อมั่นในมาตรฐานการศึกษาของสถาบันแห่งนี้ ผมอยาก บอกท่านผู้ปกครองว่าอย่าลังเลที่จะส่งลูกหลานของท่าน เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ แม้กระทั่งผู้ที่ประกอบ ธุรกิจแล้ว ผมยังอยากเชิญชวนให้มาสมัครนักศึกษาที่นี่

อย่างที่ผมทำอยู่เพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าการศึกษานั่น ที่จะทำให้ประเทศชาติของเราเจริญเติบโตและพัฒนาไปใน ทิศทางที่ถูกต้อง ผมพูดไว้เสมอว่าประเทศที่คนในชาติมี การศึกษาดีจะมีโอกาสพัฒนาไปสู่ความเจริญทัดเทียม ชาวโลก ตรงนี้เราทุกคนต้องช่วยกันนะครับ’

ผู้อำนวยการใหญ่การบินไทย  
เผยหลักการในการทำงานให้สำเร็จ



นายธรรมบุญ หวังหลี่ ปรชญา คุษฎีบัณฑิต- กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ บริหารทั่วไป  
‘ความรู้สึกที่ได้รับ- ปริญญากิตติมศักดิ์จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น ผมขอเรียนตรงๆ ว่า ตื่น

เต้นมาก ไม่คิดว่าความสามารถของผมจะได้รับการ พิจารณาจากทางมหาวิทยาลัย’

‘หลักการในการทำงานของผมเน้น ประการแรก สุดต้องรู้จักการวางแผน โดยอาศัยข้อมูลจากการค้นคว้า การวิจัย เมื่อวางแผนแล้วก็ดำเนินการตามแผน ซึ่งอาจมี การแก้ไขตามสถานการณ์ ข้อสำคัญที่สุดคือเมื่อวางแผน และดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว เราต้องมีการประเมินผล แล้วนำผลจากการประเมินกลับมาวิเคราะห์อีกทีว่าในการ วางแผนข้างต้นนั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไร เพื่อไปปรับปรุง คราวต่อไป’

‘นอกจากนี้ในการบริหารต้องรู้จักแยกแยะ ทรัพยากรให้ถูกต้องถูกจุดไม่จะเป็นทรัพยากรด้านบุคคล ทรัพยากรด้านการเงิน และ ทรัพยากรด้านวัสดุซึ่งได้แก่ อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ รวมทั้งรู้จักแสวงหาเทคโนโลยี ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา และในการดำเนินการก็ต้องผนวก ทรัพยากรทั้ง 3 จุดเข้าด้วยกัน ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตัวเราจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจ มีความสุจริตใจและมี ความจริงใจ ถ้ามีทั้ง 3 สิ่งนี้ไม่ว่าทำอะไรก็จะประสบ ความสำเร็จ’

‘ในบริษัทการบินไทยมีทั้งบัณฑิตและมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เข้ามาโดยการสอบทั้งนั้น ซึ่งในการทำงานส่วนใหญ่ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เล่า- เรียนมาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างดียิ่ง บัณฑิต รามคำแหงส่วนมากจะทำงานในลักษณะที่ติดต่อกับผู้โดยสารโดยตรง ซึ่งผู้โดยสารก็ได้รับความประทับใจในบริการ เท่าที่ทราบไม่มีผู้จบการศึกษารามคำแหงซึ่งมาทำงานที่

การบินไทยแล้วไม่มีการเจริญเติบโต รามคำแหงได้ผลิต บุคลากรมาช่วยแขนงงานของการบินไทยเป็นอย่างดี มี ทั้งปริมาณและคุณภาพ ถ้าจะมีจุดอ่อนอยู่บ้างก็คงเป็น เรื่องภาษาอังกฤษซึ่งส่วนใหญ่ค่อนข้างอ่อน อันนี้จะว่าไป แล้วเป็นเรื่องค่อนข้างลำบาก เพราะเราใช้ภาษาไทยใน ห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่’

กตร. 4 สมัยเผยสถิติบัณฑิตรามฯ  
สอบเป็นตำรวจได้มากกว่าสถาบันอื่น



พล.ต.อ. สนั่น ตูจินดา นิติศาสตรคุษฎีบัณฑิต- กิตติมศักดิ์  
‘ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่าง ยิ่งที่ได้รับปริญญากิตติ- มศักดิ์จากมหาวิทาลัย- รามคำแหง เป็นสิ่งที่ผมไม่ เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้รับ

จึงเป็นเกียรติแก่ตัวผมและวงศ์ตระกูล และยังเป็นเกียรติ กับหน่วยงานที่ผมเคยผ่านมาก็คือกรมตำรวจผมขอชื่นชั นว่าจะรักษาเกียรติอันนี้ไว้ตลอดชั่วชีวิต จะไม่ให้ด่างพร้อย หรือประพุดติในทางมิชอบ มิควรเป็นอันขาด’

‘ผมรับราชการในกรมตำรวจมา 38 ปี งานที่ ทำส่วนใหญ่คือด้านตำรวจท้องที่อยู่ฝ่ายปราบปรามมาตลอด รวมทั้งฝ่ายสอบสวนด้วย เคยเป็นเลขานุการกรมตำรวจ ซึ่งเป็นงานด้านธุรการ งานที่ผมเคยรับผิดชอบในกรม ตำรวจจึงมีทั้ง 3 ด้านคือ ฝ่ายปราบปราม ฝ่ายธุรการและ ฝ่ายวิชาการ ซึ่งได้แก่ กฎหมายระเบียบต่าง ๆ นอกจากนี้ ก็เป็นอาจารย์สอนวิชาการสอบสวนของโรงเรียนนาย ร้อยตำรวจ 15 ปี’

‘ผมเห็นมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาตั้งแต่เริ่มเปิด ก็ได้ติดตามดูการดำเนินงานเพราะเห็นเป็นมหาวิทยาลัยเปิด ซึ่งเหมือนกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระยะแรกที่ผม ได้ศึกษาอยู่ โดยธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเปิดนั้นให้อิสระแก่นักศึกษามาก นักศึกษาจึงต้องขะมักเขม้น ขวนขวายหาความรู้ทั้งในด้นวิชาการและสังคมจึงจะ เรียนสำเร็จ ผมยอมรับว่าบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำ- แหงมีคุณภาพทัดเทียมผู้คนจากมหาวิทยาลัยปิดทุก ประการ’

‘จากประสบการณ์ขณะที่ผมรับราชการในกรม- ตำรวจ ได้ศึกษาข้อมูลจากกองบัญชาการการศึกษาซึ่งมี หน้าที่สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ ปรากฏว่า

(อ่านต่อหน้า 11)

## ขลุ่ยหมึก กับ หุ่นหัวหมากรุก

“มหา’ลัยของข้า เต็มวันทั้งวันล้นมันน่าดู นักศึกษาที่เรียนคอมพิวเทอร์สามกัรรถ ใช้เครื่องได้ในเวลาเรียนดนละเครื่อง ทีเดียวเลขนะ... จังจ ”

“2 ล้อมหา’ลัยหัวหมากรุกของข้า ไม่ได้ใช้เทคอร่ามหา’ลัย ของแก เยอะ... ”

“มหา’ลัยของแก่นักศึกษาทุกคน ทุกคนคงจะใช้เครื่องคอม พิวเตอร์ ได้หมดทุกคนใช้มั๊ย... ”

“เปล่า... จะใช้คอม.. พิวเตอร์ด้วยคุณ จราจรภายใน มหา’ลัย ต่างหาก ”

# นิติศาสตร์มหาบัณฑิตม.ร. รุ่นแรก

ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 20 ที่ผ่านมามีมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทรุ่นแรกของคณะนิติศาสตร์ จำนวน 4 ราย ซึ่ง 'ข่าวรามคำแหง' ได้แนะนำให้รู้จักนิติศาสตร์มหาบัณฑิตรุ่นแรกไปแล้ว 1 ราย ในฉบับนี้จึงขอแนะนำนิติศาสตร์มหาบัณฑิตรุ่นแรกของ ม.ร. อีก 3 ราย



นายสะอาด หอมมณี

**ประวัติ** อายุ 41 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก) และเป็นทนายความอยู่ที่สำนักงานฉัตรทองทนายความ

### ■ แรงจูงใจที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ ม.ร.

'ผมอยากเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายธุรกิจ และทราบว่าที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดสอนปริญญาโท ในสาขาวิชากฎหมายธุรกิจด้วย จึงมาสอบเข้าเรียนต่อ'

### ■ มีวิธีการในการเรียนอย่างไร

'พยายามติดตามเข้าชั้นเรียนให้ตลอด และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือจะต้องเข้าห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง'

### ■ มีปัญหาอุปสรรคในการเรียนบ้างหรือไม่

'ปัญหาที่พบในการเรียนด้านกฎหมายธุรกิจจะเป็นเรื่องการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอก เพราะอาจารย์ประจำในสาขาธุรกิจมีน้อย ตอนทำวิทยานิพนธ์เราก็ต้องปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งบางครั้งการติดต่อกับอาจารย์พิเศษก็ไม่สะดวกเท่าที่ควร'

### ■ จะฝากอะไรถึงคณะและมหาวิทยาลัย

'ผมขอฝากไว้ 2 เรื่อง เรื่องแรกอยากให้ทางคณะนิติศาสตร์จัดโปรแกรมการเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงให้สามารถเรียนและเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือ กรณีนักศึกษาปริญญาโทที่เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 3.0 ซึ่งไม่มีสิทธิทำวิทยานิพนธ์นั้นคณะฯ น่าจะปรับใหม่ให้มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงแทน โดยอาจจัดโปรแกรมการฝึกงานเพิ่มเติม'



พ.ต.ท.สัญญาชัย ศรีศักดิ์

**ประวัติ** อายุ 41 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันเป็น สว. งาน 2 กก. 3 ส. 1

### ■ แรงจูงใจที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ ม.ร.

'เนื่องจากเห็นว่าในปัจจุบันวิทยาการและวิชาความรู้ต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาและแตกแขนงออกไปเป็นจำนวนมาก ผมก็เกรงว่าความรู้ที่มีอยู่ในตัวเราจะไม่เพียงพอ จึงเป็นแรงจูงใจให้ผมอยากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยเฉพาะสาขาวิชานิติศาสตร์ทางด้านกฎหมายธุรกิจ ซึ่งมีความจำเป็นในยุคโลกาภิวัตน์ ดังนั้นพอทราบข่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ ผมก็มุ่งมาที่รามฯ เพราะคิดว่าสถาบันแห่งนี้ไม่เป็นสองรองใครครับ'

### ■ มีวิธีการเรียนอย่างไรและมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง

'การศึกษาในระดับนี้ มีความจำเป็นต้องเข้าฟังคำบรรยายจากอาจารย์ผู้สอน และต้องมีการทำรายงานทางวิชาการในแต่ละวิชา ส่วนปัญหาที่พบก็คงมีเพียงว่านักศึกษาจำนวนมากจนเป็นความลำบากของอาจารย์ที่จะให้คำปรึกษาและตรวจรายงาน'

### ■ มีอะไรจะฝากถึงนักศึกษารุ่นน้อง

'อยากให้ทุกคนมีความขยัน อดทน และเอาใจกับสิ่งที่เรียน แล้วจะพบกับความสมหวังที่เรารอคอย'



นายนริศ ชำนาญชานันท์

**ประวัติ** อายุ 25 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเนติบัณฑิตไทย ปัจจุบันมีอาชีพเป็นทนายความ

### ■ แรงจูงใจที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ ม.ร.

'จากการที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้กฎหมายแบบระบบประมวล (code civil) ซึ่งการร่างประมวลกฎหมายฉบับต่าง ๆ ของไทยก็ล้วนแต่ (อ่านต่อหน้า 7)'



## ลิขสิทธิ์

เมื่อปลายปี พ.ศ. 2537 รัฐสภาได้ผ่านกฎหมายที่สำคัญฉบับหนึ่งออกมา นั่นคือกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งตรงกับวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2538 นี้

ความจริงเราก็มีกฎหมายลิขสิทธิ์บังคับใช้อยู่แล้วนั่นคือฉบับปี พ.ศ. 2521 แต่เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลมาจากการคิดค้นที่แปลกๆ ใหม่มากมาย และสิ่งเหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายที่ใช้อยู่

โดยหลักการแห่งสิทธิมนุษยชน อันเป็นหลักการสากลที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกนั้นมนุษย์ทุกคนนอกจากสมควรจะได้รับการปกป้องคุ้มครองชีวิตแล้ว ทรัพย์สินที่พวกเขาแสวงหาด้วยสติปัญญาและความสามารถก็ควรจะได้รับสิทธิที่จะคุ้มครองด้วยเช่นเดียวกัน

การดำเนินการกับผู้ละเมิดสิทธิของพวกเขาจึงเป็นมาตรการที่จำเป็นที่รัฐจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง

กฎหมายลิขสิทธิ์จึงถูกตราขึ้นเพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิเหล่านี้

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ถือเป็นลิขสิทธิ์ที่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันมากในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา

โชคที่ประเทศเราเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยที่รัฐบาลยอมรับในข้อวิพากษ์วิจารณ์ของนักวิชาการอยู่บ้าง จึงได้สังเกตเห็นถึงความสำคัญของลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

เห็นได้จากการที่เราได้จัดโครงสร้างของระบบราชการเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรองรับปัญหา พร้อมทั้งจะให้การส่งเสริม ผลักดันให้สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน นั่นคือสิทธิส่วนบุคคลในทรัพย์สินที่เกิดจากสมองของเขาเองได้รับการคุ้มครอง

นั่นคือ เรามีหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรม

ขณะเดียวกันเราก็ผ่านกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2537 ซึ่งได้เพิ่มเติมงานทรัพย์สินทางปัญญาหลายประเภทเข้าไปเช่น งานคอมพิวเตอร์ งานสัตตภัณฑ์วัสดุ งานภาพยนตร์แถบวีดิทัศน์หรือวีดีโอ และแถบเสียงหรือเทปเพลง เป็นต้น

ส่วนงานวรรณกรรม หรืองานแต่ง งานเขียนที่เกิดจากการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของผู้สร้างสรรค์งานชิ้นนั้น ๆ ย่อมแน่นอนว่าจะต้องเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างผลงาน

เว้นแต่ว่าผลงานนั้น ๆ กระทั่ง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของท้องถิ่นสั่ง หรือจ้าง หรือให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่แต่งขึ้นตามงานในหน้าที่ เว้นไว้แต่ว่าจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

หมายความว่าอาจารย์ผู้ถอดคีย์บอร์ดลงมือสร้างผลงานเป็นตำราขึ้นมาเล่มหนึ่งเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เป็นตำราของกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตำราเล่มดังกล่าวก็คือ มหาวิทยาลัย นั่นเอง

ใครจะเอาตำราที่ตนแต่งและใช้ในการเรียนการสอนไปให้สำนักพิมพ์เอกชนพิมพ์จำหน่ายมหาวิทยาลัยฟ้องเอาไม่รู้ด้วยนะครับ แต่น่าจะลองเช็ดสำนักดีไว้ดูก่อน ก็ไม่เลวนะครับ

สิทธิพันธ์ พุทธทูน

# WHAT IS WHERE?

\*ประกวดคำขวัญ 50 ปีสหประชาชาติ.

ด้วยองค์การสหประชาชาติเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในสิ่งที่แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และมนุษยธรรม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และต่อเสรีภาพอันเป็นสิทธิขั้นมูลฐานสำหรับมนุษย์ทุกคน ซึ่งในวันที่ 24 ตุลาคม 2538 องค์การสหประชาชาติจะครบรอบการก่อตั้ง 50 ปี

ในโอกาสนี้สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไปส่งคำขวัญเข้าประกวด โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ให้ความหมายในด้านสันติภาพ เสรีภาพ ความสมานฉันท์และความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยให้สอดคล้องกับคำขวัญขององค์การสหประชาชาติในโอกาสครบ 50 ปี ที่ว่า 'เราประชาชนแห่งสหประชาชาติได้รวมกันเพื่อโลกที่ดีขึ้น'
2. ความยาวของคำขวัญระหว่าง 3-5 วลี หรือประโยค
3. รางวัลการประกวดแบ่งออกเป็น 3 รางวัล  
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินสด 5,000 บาท  
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินสด 4,000 บาท  
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินสด 3,000 บาท
4. หอมดเขตรับคำขวัญวันที่ 31 มกราคม 2538 ผู้สนใจส่งคำขวัญเข้าประกวดได้ที่ น.ส. เรณู กิ่งกาญจนาน ลำานักงานสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย อาคารพหลโยธินชั้น 30 กระทรวงการต่างประเทศ 408 ถ. พหลโยธิน กทม. 10400 โทร. 619-0046

\*มธ. รับสมัครนักศึกษาแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2538 จำนวน 60 คน คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ในวันเปิดภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา (12 มิถุนายน 2538)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต ต้องศึกษาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และวิชาพื้นฐานทั่วไป ได้แก่ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
3. มีผลการศึกษาอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5

เปิดขายใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้-31 มกราคม 2538 (ชื่อทางไปรษณีย์ถึง 27 มกราคม 2538 โดยเขียนที่อยู่ให้ชัดเจนพร้อมส่งชานาณัติ หรือตัวแลกเงินไปรษณีย์ส่งจ่ายปท. หน้าพระลานในนาม 'มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์' ราคาชุดละ 50 บาท ไปที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ. พระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200 วงเล็บมุมของด้านล่างซ้ายมือว่า 'ซื้อใบสมัคร')

ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2538 ในเวลาราชการ

\*\*\*\*\*



## พุทธสุภาษิต

### น นิกตยา ธนํ หเร ไม่พึ่งหาทรัพย์ด้วยการคดโกง

จากหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต



★ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ 3 วุฒิ ปวช. ทางพาณิชย์กรรม และมีความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คำ และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

ผู้สนใจสมัครได้ที่ ส่วนบริหารงานบุคคล ฝ่าย-การพนักงาน อ.ส.ม.ท. ถ. พระรามที่ 9 หัวขวง กทม. ภายในวันที่ 27 มกราคม 2538

★ กรมการศึกษานอกโรงเรียน รับสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 2 เพื่อบรรจุใน 34 จังหวัดรวม 60 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครวุฒิปริญญาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาระดับสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบรรณารักษศาสตร์

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดที่รับสมัคร หรือโทร. 280-2926, 2822159 สมัครได้ภายในวันที่ 27 มกราคม 2538

★ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา วุฒิ ปวส. ควรมีประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ เพศชายอายุไม่เกิน 24 ปี

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์กลางมี ธรรมทวี-วิโรดม (ฝ่ายโฆษณา) สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อาคารวานิช ชั้น 1 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน พญาไท กทม. 10400 ภายในวันที่ 30 มกราคม 2538

★ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการมากกว่า 70 อัตรา ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1
2. นายช่างศิลป์ 2
3. นายช่างภาพ 2
4. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 3
5. นักประชาสัมพันธ์ 3
6. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3
7. นักวิชาการฝึกอาชีพ 3 (ด้านเครื่องกล, โยธา, สถาปัตยกรรมไฟฟ้า, อุตสาหกรรม ฯลฯ)

ผู้สนใจสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หัวขวง กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 27 มกราคม 2538

★ กรมสามัญศึกษา รับสมัครสอบเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ 3 วุฒิปริญญาตรีทางศิลปกรรมหรือ เทียบเท่าทางศิลปกรรมที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้สนใจสมัครได้ที่ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ. ราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538

## กฎหมาย ใกล้ตัว



### ประโยชน์ของเครดิตภาษีเงินปันผล หรือเงินส่วนแบ่งของกำไร

รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว  
คณะนิติศาสตร์

ผู้ที่เข้าไปซื้อหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด เขาเรียกบรรดาบุคคลเหล่านั้นว่า 'นักลงทุน' โดยอาจจะเป็นนักลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวที่สุดแล้วแต่ความผันผวนของราคา แต่วิธีการลงทุนในลักษณะนี้ ถือว่าอำนวยความสะดวกด้านแหล่งเงินทุนและเป็นการระดมเงินภายในระบบ ซึ่งนโยบายของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยก็ต้องการส่งเสริมการลงทุนประเภทนี้ และสกัดกั้นการหมุนเวียนของเงินนอกระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นนักลงทุนระยะยาว (INVESTMENT) เพราะเป็นผู้ที่ช่วยสร้างฐานความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่นักลงทุนได้รับก็คือ เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไร ซึ่งตามประมวลรัษฎากรแล้วถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินชนิดหนึ่งที่ต้องเสียภาษี (ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 39 และมาตรา 40 (4) (ข)) ในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายไม่ยอมให้หักค่าลดหย่อนใด ๆ ทั้งสิ้น ก็เพราะเป็นเงินได้ที่เกิดจากการลงทุนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ผู้มีเงินได้ได้รับก็คือ ส่วนแบ่งของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากได้เสียภาษีในนามของนิติบุคคลแล้ว ด้วยเหตุนี้ เมื่อต้องนำมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกครั้งหนึ่งจึงเป็นการเก็บภาษีซ้ำซ้อนในเชิงธุรกิจและไม่เป็นการส่งเสริมการลงทุน ประมวลรัษฎากรจึงให้เครดิตภาษีเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไร เพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าวโดยเครดิตภาษีที่กฎหมายให้สิทธินี้ เปรียบเสมือนการชำระภาษีล่วงหน้าของรัฐบาลแทนผู้มีเงินได้ โดยกฎหมายได้ให้เครดิตภาษีในอัตรา 3 ใน 7 ส่วนของเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไร (ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ)

มาตรา 47 ทวิ ให้ผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ข) ซึ่งได้รับจากบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีสามในเจ็ดส่วนของเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับ

เครดิตภาษีที่คำนวณได้ตามวรรคหนึ่งให้นำมารวมคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ในมาตรา 48 เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใดให้นำเครดิตภาษีที่คำนวณได้ดังกล่าวหักออกจากภาษีที่ต้องเสียถ้ายังขาดหรือเหลือเท่าใด ให้ผู้มีเงินได้เสียภาษีสำหรับจำนวนที่ขาด หรือมีสิทธิได้รับเงินจำนวนที่เหลือนั้นคืน

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่ผู้มีเงินได้ซึ่งมิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยและมีได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย

ผู้จะได้รับประโยชน์จากเครดิตภาษีเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรตามกฎหมาย ต้องเป็นผู้ที่ได้รับเงินจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเท่านั้น และต้องเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะเลือกนำเงินปันผลฯ มายื่นเพื่อเสียภาษีเงินได้ประจำปี (ประมวลรัษฎากรมาตรา 48 (3) วรรคสอง) ทั้งนี้เพราะถ้าผู้มีเงินได้เลือกที่จะเสียภาษีโดยยอมถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แล้ว เครดิตภาษี 3 ใน 7 ส่วนของเงินปันผลฯ ที่ได้รับก็จะกลายเป็นหมันไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด..... ในเมื่อกฎหมายให้สิทธิเลือกได้ ก็ต้องลองคำนวณดู.....รับรองว่ามีประโยชน์แน่นอน??????



# โป๊งแปะ

รองศาสตราจารย์บุปผา บุญทิพย์  
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

วันเสาร์ที่ 14 มกราคมของปีนี้เป็นวันเด็ก ดังนั้นผู้เขียนจึงขอยกกันเรื่องการละเล่นของเด็ก การละเล่นของเด็กสมัยก่อนมีมากมายหลายชนิด การละเล่นทุกชนิดจะมีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่นช่วยฝึกไหวพริบ เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย สร้างความเป็นประชาธิปไตย ขอมรับการศึกษากการเล่น และที่เป็นประโยชน์หลักคือเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน

การละเล่นชนิดหนึ่งที่ผู้เขียนจะยกมาคุยกันคือการเล่นโป๊งแปะ ซึ่งเรียกชื่อตามวิธีการเล่น คือ อีกฝ่ายจะพูดว่าโป๊ง อีกฝ่ายจะคอยแปะ และต้องพูดว่า แปะ บางท้องถิ่นจะไม่เรียกโป๊งแปะแต่จะเรียกว่า ซ่อนหา หรือ ซ่อนแอบ ในบางท้องถิ่นเรียกว่า ปิดตาหลักหอบ คำว่าหอบหมายถึง แอบ หรือซ่อน และในบางท้องถิ่นของภาคใต้เรียกว่า จู้หลู

การเล่นโป๊งแปะ ซึ่งเรียกผิดแปลกไปตามท้องถิ่นนี้เป็นการเล่นของเด็กเป็นกลุ่ม ไม่จำกัดจำนวน แต่เล่นคนเดียวไม่ได้ถ้าเล่นหลายคนจะสนุกกว่า

วิธีการเล่นต้องมึกติกาคือ เมื่อเด็กทุกคนสมัครใจจะเล่นก็ต้องมาคัดเลือกใครจะเป็นผู้ซ่อนและใครเป็นผู้หา ผู้หามีเพียงคนเดียว การคัดออกจะใช้วิธีการต่าง ๆ กันไป เช่น การเป่าชิงซูป คือจะต้องเป่าชิงซูปให้เหลือคนสุดท้ายเพียงคนเดียว พวกที่ชนะจะไปซ่อน คนสุดท้ายจะเป็นผู้หา การเป่าชิงซูปนี้บางท้องถิ่นเรียกว่า วันตุ้ม กติกามีดังนี้ ผู้จะเป่าชิงซูป จะออกมือนำทำเป็น หิน กรรไกร และกระดาด ถ้าเป็นหินจะกำมือ กรรไกร จะใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางชูขึ้นกางออกมามีลักษณะคล้ายกรรไกร ส่วนกระดาดจะกางมือออกมาแบ่ๆ กติกาคือแพ้ชนะเป็น ดังนี้ กรรไกร ชนะ กระดาด กระดาดชนะก้อนหิน และก้อนหินชนะกรรไกร

ส่วนวันตุ้ม ก็มีวิธีคล้ายเป่าชิงซูป แต่รูปมือที่ออกไม่ต่างกันนักแต่ เรียกต่างกัน คือ มีนิก น้ำ ก้อนหินนกจะเป็นรูปคล้ายกรรไกรคือมีนิ้วชี้ยื่นออกมา น้ำจะวางมือแบเรียบ ส่วนก้อนหินก็กำมือ การแพ้ชนะเป็นดังนี้ นกชนะน้ำ น้ำชนะก้อนหิน ก้อนหินชนะนก

ยังมีกติกาคือที่จะคัดเลือกคนซ่อนและคนแอบได้อีก เช่น แผลกประหลาดเป็น วิธีนี้จะใช้การคว่ำหรือหงายมือ หากส่วนใหญ่ทำมือเหมือนกันให้ออกไป แล้วคัดจนกว่าจะเหลือคนหนึ่งที่ทำมือผิดกว่าผู้อื่น คือแผลกประหลาด ก็จะต้องเป็นผู้ไปปิดตา เพื่อหาวิธีคัดเลือกอีกวิธีหนึ่งที่ยากแต่ผู้ดำเนินการคัดเลือกต้องยุติธรรมคือ การจับไม้สั้น ไม้ยาว วิธีนี้จะหาไม้ เช่น ก้านมะพร้าวมาหักให้เท่า ๆ กันเท่าจำนวนผู้เล่น มีอยู่เพียงก้านหนึ่งที่จะหักสั้น หรือยาวกว่าอันอื่น ๆ ผู้ที่ได้ไม้สั้นหรือยาวกว่าผู้อื่นจะเป็นผู้ไปปิดตาเพื่อหาเพื่อน ๆ

สำหรับจู้หลูของทางภาคใต้ ผู้เล่นจะมัลลอมวง มีคนหนึ่งว่า จู้หลู โดยพูดทีละคำ ชี้ตัวผู้เล่นเรียงกันไป บทร้องมีดังนี้ จู้ หลู จู้ หลก มด คัน ชัน พรก มา หลก ที่ กู เมื่อกล่าวคำว่า 'กู' จบลงตรงผู้ใด ผู้นั้นจะออกจากวงไปซ่อน เหลือคนสุดท้ายเป็นผู้หา การไปหาหากใครที่ซ่อนมา 'ครูป' หรือตะตัวผู้หาได้ก่อน ผู้หาต้องไปปิดตาและเริ่มหาใหม่อีกจนกว่าจะพบคนซ่อนและพูดว่า จู้หลูได้ทันก่อนที่ผู้ซ่อนจะพูดว่า ครูปและเอามือมาแตะตัวผู้หา

# แนะนำห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

จาวรธรรม ดันวิจิตร\*

เมื่อผ่านเข้าไปในรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา หรือ 'รามฯ 2' ทุกคนจะเห็นอาคารสีขาว สูง 4 ชั้น ตั้งเด่นอยู่ริมรั้วใกล้ประตูทางออกของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 อาคารที่เห็นนั้นคืออาคารใหม่ที่ทำการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตบางนา ซึ่งได้รับงบประมาณดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536 ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2537 ที่ผ่านมาขณะนี้ห้องสมุดได้จัดเตรียมการต่าง ๆ และพร้อมที่จะเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2538 นี้ เป็นต้นไป ผู้เขียนจึงถือโอกาสแนะนำให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักกับห้องสมุดใหม่แห่งนี้

### การดำเนินงานห้องสมุด

ห้องสมุดมีฐานะเป็น ฝ่าย สังกัดสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารงานแบบศูนย์รวม (Centralization) มีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 งาน และ 7 หน่วย ดังนี้

1. งานบริหารและยืม-คืนทรัพยากร ประกอบด้วย 4 หน่วย ได้แก่
  - หน่วยประสานงานธุรการ
  - หน่วยประสานงานเทคนิคและเทคโนโลยี-สารสนเทศ
  - หน่วยบริการยืม-คืน
  - หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศประจำวิชา
2. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย

ส่วนการเล่น ซ่อนหาของภาคกลาง หรือเล่นโป๊งแปะก็มีลักษณะวิธีการเล่นคล้ายกับจู้หลู กล่าวคือเมื่อได้ตัวผู้จะต้องปิดตา และไปหาแล้ว ผู้ซ่อนจะพากันไปซ่อนในที่ต่าง ๆ ที่คิดว่ามิดชิดลึกลับพอที่ผู้หาค้นหาไม่พบ เช่นในโถงที่ไม่มีน้ำ บนต้นไม้ ตามซอกตามมุมต่าง ๆ ส่วนผู้หาต้องปิดตาและนับไปเรื่อย ๆ นับหนึ่งสองสาม ไปจนครบ 20 หรือจนกว่าผู้ซ่อนจะพร้อม แล้วก็ถามว่า เขาหรือยัง ผู้ซ่อนจะส่งเสียงสัญญาณว่าพร้อม คือ ร้องว่า ตู๊ด ตึง ๆ ต่อจากนั้นการหาจะเริ่มขึ้น ผู้หาต้องเงี่ยหูฟังผู้ซ่อนควรไปซ่อนที่ใดระหว่างที่เดินหากก็ต้องระวังไม่ให้ผู้ซ่อนมาแปะตนได้ เมื่อเห็นผู้ซ่อนต้องรีบขี้อ้อมพร้อมพูดว่า โป๊งทันที เมื่อโป๊งได้ 1 คนก็ถือว่าคนถูกโป๊งต้องไปปิดตาเพื่อหาเพื่อน ๆ ส่วนคนเดิมก็จะเปลี่ยนไปเป็นผู้ซ่อนต่อไป จะเล่นนานเท่าใดก็ได้จนกว่าจะเมื่อเลิกเล่น

การเล่นโป๊งแปะนี้เป็นการเล่นที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆ จะเล่นกันได้ทุกเวลา แต่มักห้ามไม่ให้เล่นตอนกลางคืน โดยบอกว่า ผีจะบังและทำให้มองไม่เห็น เด็ก ๆ จึงกลัวและไม่เล่นในเวลากลางคืน การเล่นโป๊งแปะเป็นการสร้างไหวพริบ และการคิด สำหรับเด็กเพราะเด็ก ๆ จะต้องคิดว่าตนจะไปหาที่ใด จะไปซ่อนที่ใด และยังเป็นผู้ต้องอดทน เพราะบางครั้งเดินหาไม่พบ ก็ต้องอดทน มานะหาจนพบหรือบางคนถูกแปะหลาย ๆ ครั้ง ถ้าพาลเลิกเล่นเพื่อน ๆ ก็จะไม่คบ และครั้งต่อ ๆ ไปไม่มีใครอยากเล่นด้วย

การเล่นโป๊งแปะให้ความบันเทิงสำหรับเด็ก และเป็นการเล่นที่ไม่ต้องลงทุนซื้อหาอุปกรณ์ใด จึงเป็นการเล่นที่มีประโยชน์ที่สุดและประหยัดที่สุดด้วย

เด็กรุ่นใหม่ที่นิยมเล่นเครื่องเล่นราคาแพงจะหันไปเล่นโป๊งแปะบ้างก็น่าจะดี สำหรับคนและสำหรับผู้ปกครองที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อของเล่นราคาแพง

- 3 หน่วย ได้แก่
- หน่วยบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
  - หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย

ห้องสมุดมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 5,044 ตารางเมตร มีที่นั่งอ่าน 1,500 ที่นั่ง ให้บริการเรียงตามลำดับชั้นได้ดังนี้

- ชั้นที่ 1
  - บริการรับฝากกระเป๋า ถุง ย่าม ของผู้ใช้ห้องสมุด
  - บริการทำบัตรสมาชิกห้องสมุด
  - บริการยืม-คืนหนังสือทั่วไป
  - สหบัตร
  - จัดแสดงหนังสือใหม่
  - จัดนิทรรศการตามวาระและโอกาสต่าง ๆ
  - บริการถ่ายเอกสาร
  - บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสารบันเทิง
  - บริการวารสาร เอกสาร จุลสาร กฤตภาค วรรณคดี
  - บริการแนะนำผู้อ่าน (Information desk)
- ชั้นที่ 2
  - บริการหนังสือทั่วไป
  - บริการหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น
  - บรรณานุกรม, บรรณนิทัศน์หนังสือใหม่
- ชั้นที่ 3
  - บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
  - บริการหนังสืออ้างอิง
  - สิ่งพิมพ์รัฐบาล เอกสารลักษณะพิเศษ
  - ราชกิจจานุเบกษา คำพิพากษาฎีกา-บทบัญญัติ
  - ข่าวสารนำรู้
  - นำชมห้องสมุด
  - แนะนำการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด (LB 103)
  - ยืมระหว่างห้องสมุด
  - หนังสือจอง หรือหนังสือสำรอง
  - ตำราเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกชั้นปี
  - หนังสือที่ได้รับรางวัล
- ชั้นที่ 4
  - เทปภาษา เทปสารคดี
  - फिल्मสตริป สไลด์ แผ่นภาพโปรงใส
  - จัดฉายวิดีโอ, ภาพยนตร์ตามวาระโอกาสต่าง ๆ

### เวลาเปิดทำการ

ระหว่างเปิดภาคเรียน  
จันทร์-ศุกร์ 8.30-18.30 น.  
เสาร์ 8.30-16.30 น.

ระหว่างปิดภาคเรียน  
จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.

ปิดบริการวันหยุดราชการประจำปี (กำหนดเวลาเปิด-ปิดห้องสมุด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

ส่วนระเบียบการทำบัตรสมาชิกระเบียบการยืม-คืน และการชำระค่าปรับในกรณีส่งวัสดุห้องสมุดเกินกำหนด ท่านจะได้ทราบจากเอกสารที่ห้องสมุดจะแจกแก่ผู้ใช้ห้องสมุด เมื่อไปใช้บริการ

สวัสดิ์ค๊ะ

(อ่านต่อหน้า 11)



## 2 ปีของรัฐบาลชวน :

### ประเมินผลการบริหารเศรษฐกิจ

รศ.ดร. ถวิล นิลใบ

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

บทความนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกกล่าวถึงจุดเด่นของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลคุณชวน ส่วนที่สอง วิเคราะห์ผลการบริหารเศรษฐกิจในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และส่วนสุดท้าย เป็นข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับวิธีการบริหารงานของรัฐบาลคุณชวน

#### จุดเด่นของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลคุณชวน

เมื่อรัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศเมื่อเดือนตุลาคม 2535 เป็นช่วงที่ระบบเศรษฐกิจไทยเพิ่งฟื้นตัว หลังจากที่ยุคชะงักชั่วคราว อันเนื่องมาจากสภาวะการเมืองภายในและนอกประเทศ ก่อนหน้านี้ (2530-2533) เป็นช่วงที่ระบบเศรษฐกิจไทยได้มีการขยายตัวในระดับที่น่าพอใจอย่างยิ่ง รายได้ของประเทศวัดโดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัวเฉลี่ย 12% แต่อย่างไรก็ตาม ผลของการเติบโตดังกล่าว ทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ ที่สำคัญคือการขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และความเจริญไม่ได้กระจายไปสู่ส่วนภูมิภาคท้องถิ่นอย่างทั่วถึง กลุ่มบุคคลบางอาชีพมีมาตรฐานการกินที่อยู่ดีลดลง รวมทั้งสภาพแวดล้อมถูกทำลายลง จากสภาพที่กล่าวมาจึงเป็นกรอบที่นโยบายของรัฐบาลชวนใช้เป็นหลักในการกำหนดนโยบายบริหารประเทศ

ดังนั้นนโยบายของรัฐบาลคุณชวน จึงไม่ได้เน้นในเรื่องการสร้างเติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจเหมือนกับรัฐบาลสมัยคุณชาติชาย หากแต่หันมาให้ความสำคัญในเรื่องการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการครองชีพของกลุ่มบุคคลบางอาชีพให้สูงขึ้น สำหรับนโยบายสร้างการเติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจ เป็นการสานต่อจากรัฐบาลก่อน เช่น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน หรือการปรับโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจในด้านการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจโลกที่มีลักษณะไร้พรมแดน ส่วนนโยบายที่เกี่ยวกับการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจนั้นไม่ต่างจากรัฐบาลก่อน ๆ ที่ปล่อยให้ธนาคารชาติมีบทบาทค่อนข้างมากในการดูแล (จะสังเกตว่ารัฐบาลไทยไม่ค่อยใช้นโยบายทางการคลังในการช่วยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ) ซึ่งธนาคารชาติก็ทำได้ดี บางครั้งดีเกินไปจนไปบั่นทอนเป้าหมายอื่น โดยเฉพาะเรื่องการกระจายรายได้

#### สรุปการประเมินผลการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา

การประเมินผลการดำเนินบริหารงานทางเศรษฐกิจในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาปรากฏว่า โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี กล่าวคือ ระบบเศรษฐกิจเติบโตโดยเฉลี่ย 7.8% นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงเมื่อเทียบกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัว 2.3% สำหรับดัชนีที่ใช้วัดเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจภายในและภายนอก คือ ภาวะเงินเฟ้อ และ ดุลบัญชีเดินสะพัด

(ดูตารางประกอบ) นั้นอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อระบบเศรษฐกิจ

อัตราการขยายตัว	2535	2536	2537	Average
GDP	7.6	7.8	8.0	7.8
Inflation	4.1	3.3	4.8	4.0
ดุลบัญชีเดินสะพัด (% of GDP)	-5.7	-5.6	-5.5	-5.6
Gini-Coefficient	0.536	?	?	?

สำหรับดัชนีตัวที่ 4 ที่แสดงไว้ในตาราง คือ Gini-coefficient (G-C) เป็นดัชนีที่นักเศรษฐศาสตร์สร้างขึ้นมาจากเพื่อวัดลักษณะการกระจายรายได้ของประเทศ ว่ามีความเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด ค่าดัชนี G-C จะมีค่าระหว่าง 0 กับ 1 ถ้าค่า G-C มีค่าเข้าใกล้ 1 มากเท่าใดแสดงว่าการกระจายรายได้จะเลวลง ในทางตรงข้ามถ้า G-C มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่าการกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น ในปี 2535 ค่า G-C = 0.536 ซึ่งนับว่ามีค่าสูงสุดในบรรดาค่า G-C ที่ได้มีการวัดขึ้นมาในอดีต (ในปี 2518, 2524 และ 2533 G-C มีค่าเท่ากับ 0.451, 0.473, และ 0.504 ตามลำดับ นำมาจากการคำนวณของ ดร.เมธี ครอบแก้ว คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์) จากค่า G-C ที่กล่าวมา หมายความว่าเมื่อรัฐบาลชวนขึ้นมารับบริหารประเทศ การกระจายรายได้ของไทยอยู่ในสภาพที่ตกต่ำที่สุด และเป็นสิ่งที่ยืนยันความเชื่อที่ว่า แม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จอย่างสูงทางด้านการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ แต่ความเจริญดังกล่าวไม่ได้กระจายไปสู่ประชาชนโดยทั่วหน้ากัน หากแต่กระจุกตัวอยู่กับกลุ่มคนบางกลุ่ม

ดังได้กล่าวแล้วว่า รัฐบาลคุณชวนตระหนักในประเด็นนี้เป็นอย่างดี จึงได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่ สำคัญที่สุดที่ได้ดำเนินการไปแล้วคือ การปฏิรูปการคลังท้องถิ่น การกระจายลงทุนสู่ภูมิภาค ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคต่าง ๆ คือ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (พม่า ลาว จีนตอนใต้และไทย) อนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง (กัมพูชา จีน ลาว พม่า เวียดนาม และไทย) และมาตรการยกระดับรายได้ หรือมาตรฐานการครองชีพของเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มที่จัดว่าเป็นกลุ่มยากจนอันได้แก่การแก้ไขหนี้สินของเกษตรกร และการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรรม เพื่อให้เกษตรกรมีที่ทำกินของตนเอง เป็นต้น ผลของมาตรการเหล่านี้จะช่วยให้การกระจายรายได้ดีขึ้นหรือไม่ ยากที่จะกล่าวได้ในขณะนี้ ทั้งนี้ เพราะการวัดผลต้องใช้เวลาพอสมควร ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามประเมินผลต่อไปในระยะยาว

การวิเคราะห์ประเมินผลการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลแต่ละชุดมีข้อยุ่งยากหลายประการคือ ประการแรกอายุการบริหารงานของรัฐบาลไทยแต่ละชุดค่อนข้างสั้น นโยบายส่วนใหญ่จึงมีลักษณะรับช่วงต่อกันมา คือเมื่อรัฐบาลหนึ่งเริ่มไว้แต่ยังไม่เสร็จสิ้นก็ต้องล้มไปก่อน รัฐบาลที่ตามมาจึงรับช่วงต่อไป หรือมิฉะนั้นก็เป็นนโยบายที่นำเสนอโดยข้าราชการประจำ อีกประการหนึ่งภาพรวมของระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาอาจจะเกิดจากการกระทำของรัฐบาลในอดีต ทั้งนี้เพราะ

มาตรการทางเศรษฐกิจบางมาตรการกว่าจะสัมฤทธิ์ผลได้ ต้องใช้เวลา ดังนั้นภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2535-2537 อาจจะไม่ใช่มือถือการบริหารงานของรัฐบาลชวนก็ได้ ประการสุดท้าย ภาพรวมของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากแนวโน้มของระบบเศรษฐกิจโดยตัวมันเองที่ทำงานอยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องที่รัฐบาลต้องเข้าไปจัดการ กล่าวอีกนัยคือถึงแม้ว่าฝ่ายค้านจะมาเป็นรัฐบาลภาพรวมของระบบเศรษฐกิจจะยังคงเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม จากภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวมที่อธิบายมา รวมทั้งการที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อมุ่งปรับปรุงการกระจายรายได้ให้ดีขึ้น ก็คงต้องให้เครดิตรัฐบาลคุณชวนที่ได้บริหารประเทศมาได้ 2 ปี ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านการเมืองที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพมากนัก จึงกล่าวได้ว่ารัฐบาลชุดนี้สอบผ่านได้ P ทางด้านการบริหารเศรษฐกิจ แต่ถ้าเป็นข้อสอบทางด้านการเมือง หรือศีลธรรม จริยธรรมก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น ๆ ที่จะให้คะแนน

#### ข้อสังเกตของการบริหารงานในที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะในอนาคต

บทความนี้ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาลคุณชวน ดังนี้

1. นายกรัฐมนตรีควรที่จะต้องออกมาชี้แจงผ่านสื่อมวลชนด้วยตัวเอง โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายสำคัญ ๆ ที่รัฐบาลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา หรือก่อนการใช้มาตรการที่มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง ไม่ควรที่จะให้โฆษกรัฐบาลมาแถลงตามปกติกับวาระที่ไม่สำคัญ ยกตัวอย่างเรื่องเด่น ๆ เช่น เรื่องการปฏิรูประบบการคลังท้องถิ่น การปรับปรุงระบบโครงสร้างภาษีศุลกากร หรือ กรณีปฏิรูปที่ดิน การที่ให้ผู้นำของประเทศมาพูดคุยกับประชาชนโดยตรง (ยกตัวอย่างเช่น ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา มักจะออกทีวีชี้แจงถึงเหตุผลในการดำเนินมาตรการที่สำคัญ ๆ) จะมีประโยชน์หลาย ๆ ประการ เช่น ทำให้มีการโปร่งใสเสียแต่เริ่มต้น ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น มีความเข้าใจประเด็นปัญหา และเมื่อผ่านครม. หรือสภาแล้วจะยุติ รัฐบาลก็ได้คะแนนเสียงเพิ่มเพราะเท่ากับบอกให้ประชาชนทราบว่าได้ดำเนินการอะไรไปแล้วตามนโยบายที่ได้แถลง

2. นโยบายที่รัฐบาลชวนประกาศใช้นั้น จะสังเกตเห็นว่าเป็นนโยบายที่แก้ปัญหาที่ได้สะสมมา เช่น ปัญหาเรื่องการกระจายรายได้ ปัญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ปัญหาการขาดเงินออมในระบบเศรษฐกิจ สำหรับนโยบายหรือมาตรการสำหรับที่จะรองรับสภาพแวดล้อมในอนาคตยังไม่ค่อยมี จึงอยากให้รัฐบาลใช้เวลาที่เหลือหันมาสนใจด้านนี้บ้าง โดยเฉพาะเรื่องเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้รองรับกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศและของโลกในอนาคต การกำหนดมาตรการเพื่อหาทางป้องกันสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และเรื่องพลังงาน เป็นต้น ในส่วนนี้ผู้เขียนเข้าใจว่า รัฐบาลไทยยากที่จะมีวิสัยทัศน์ไปไกลได้ เพราะไม่แน่ใจในเสถียรภาพของตัวเองว่าจะบริหารงานได้นานแค่ไหน ดังนั้นนโยบายส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาระยะสั้นมากกว่ามุ่งการพัฒนาในระยะยาว

# นักศึกษารามคำแหง ฝึกงานที่เบงค์ชาติได้อะไรบ้าง

ร้อยเอกวี วงศ์พุ่ม

คณะศึกษาศาสตร์

การฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียน ถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างมากวิธีหนึ่ง ซึ่งถือว่าการฝึกงานของนักศึกษาทั้งที่เป็นการบังคับตามคณะที่กำหนดหรือตามที่นักศึกษาได้จัดหาเอง โดยไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน นับว่าเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาแทบทั้งสิ้น

เพราะอย่างน้อย การที่เขาสามารถปรับตัวเข้าหาสังคมในปัจจุบันด้วยประสบการณ์ตรง จะทำให้เขาทำได้ อย่างถูกต้อง เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้เลยโดยถือว่ามีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับคนอื่นอยู่แล้ว

และเป็นที่น่าแปลกไปกว่านั้น เมื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงหลายคนไปฝึกงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งที่เรียกกันทั่วไปว่า 'เบงค์ชาติ' เพราะโดยปกติแล้วนักศึกษาที่มาฝึกงานที่ธนาคารนี้ ล้วนแต่เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาเล่าเรียนในปีที่ 3-4 ของมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นมหาวิทยาลัยปิดแทบทั้งสิ้น

ดังนั้น เมื่อวันปิดภาคที่ผ่านมาก็คือช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2537 ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้เป็นเวลาฝึกงานของนักศึกษาของสถาบันต่าง ๆ จึงเห็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่งเครื่องแบบนักศึกษาเดินเคียงข้างกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น ๆ จำนวนไม่น้อยทีเดียว

โดยถือเป็นปีแรกที่มีนักศึกษาของรามคำแหงมาฝึกงานที่ธนาคารดังกล่าว ทั้ง ๆ ที่การคัดเลือกโดยทั่วไปนั้น คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเข้าฝึกงานกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่ทางคณะต่าง ๆ ส่งเข้ามาเพื่อฝึกงานนั้นจะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.70 และที่รับเข้าฝึกงานจริง ๆ ในปีนี้ก็คัดเลือกเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

ดังนั้น ผู้ที่เข้ามาฝึกงานจึงเป็นผู้ที่มีผลการเรียนเข้าระดับแนวหน้า เพราะส่วนใหญ่พนักงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยล้วนแต่ันักวิชาการระดับมันสมองของประเทศทั้งนั้น จึงถือเป็นการได้เรียนรู้ระบบการทำงาน การทำงานร่วมกับคนที่มีความสามารถตลอดจนได้เพื่อนที่เรียนค่อนข้างเก่งจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

การที่เข้ามาฝึกงานที่นี้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งไม่เคยมีที่ ๆ มาฝึกงานเลยจะเห็นได้ว่าเป็นการชวนชวนเข้ามาฝึกงานของนักศึกษาเหล่านั้นเอง ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า 'ตนเองเป็นที่พึ่งของตน' ซึ่งต้องให้ทางคณะหรือภาควิชาเป็นผู้ส่งมาให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาคัดเลือก

นอกจากนี้ สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรได้จัดการแนะนำหน้าที่ต่าง ๆ ของธนาคารในส่วนรวม มีการศึกษาดูงานต่างจังหวัด ทำให้เกิดความคุ้นเคยกับเพื่อนต่างสถาบันได้มากขึ้น ดู ๆ เป็นธรรมชาติไม่น้อย และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะเข้ากับเพื่อนได้ดีและเป็นผู้นำกลุ่มได้เป็นอย่างดี

การฝึกงานในช่วงสั้น ๆ ดังกล่าวนักศึกษาจะต้องตัดดวงความรู้ วิชาการและเรียนรู้ชีวิตการทำงานจริง ๆ ด้วยการเสนอตัวเพื่อเริ่มงานใหม่ ๆ ด้วยการทบทวนหรือปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลา

การตั้งใจฝึกงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงความสามารถพิเศษหรือแสดงความ

ฉลาดออกมา รวมทั้งการเก็บเกี่ยวประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกงานในช่วงดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านมนุษยสัมพันธ์ การร่วมสังคมนับกับคนที่ทำงานเก่ง ข้อมเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน

นักศึกษาที่มาฝึกงานไม่เฉพาะแต่ที่เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเท่านั้น ยังมีนักศึกษารุ่นพี่ ๆ ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทปีสุดท้ายหรือบางท่านกำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่จึงสามารถได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่ ๆ ที่จะหาหนทางเรียนต่อในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยปิดของรัฐซึ่งมีหลายท่าน

หลายคนไม่คิดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอย่างไร เมื่อได้มาสัมผัสแล้วจึงรู้ว่าเป็นธนาคารกลาง เป็นผู้พิมพ์เงินที่เราใช้ในปัจจุบัน เป็นองค์การของรัฐที่มีสวัสดิการและเงินเดือนค่อนข้างจะสูงมาก เรียกว่าสูงกว่าข้าราชการหลายเท่าตัว

ข้อสำคัญที่ทำให้เรารู้จักในการไปฝึกงานก็ช่วงที่มีการสอบแข่งขันเข้าทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น จะให้บริการในด้านสถานที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่เป็นประจำ ทราบด้วยการสอบเข้านั้นไม่ต้องเสียเงินค่าสมัครแต่ประการใด และต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 2.5 จึงจะสามารถสมัครสอบแข่งขันได้

ปัจจุบันค่าตอบแทนที่รับจากผู้สำเร็จปริญญาตรีอัตราเงินเดือน 8,400 บาท โบนัส 5 เดือน สวัสดิการการกู้เงินเพื่ออาคารสงเคราะห์เมื่อทำงานครบ 3 ปี กู้ได้ 80 เท่า วงเงิน 800,000 บาทอัตราดอกเบี้ยเพียง 3.5 % และ 5.0 % ต่อปีเท่านั้น

ที่ ๆ ที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นพนักงานในธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวนมากกล่าวอย่างไม่เกิน 3 ปีอัตราเงินเดือนเกิน 10,000.- บาท/เดือน เพราะอัตราการขึ้นเงินเดือนอยู่ระหว่าง 6-15% ซึ่งใหม่ ๆ จะได้ในอัตรา 10-14% ซึ่งนับว่าเป็นตราที่รูดหน้าเหมือนธนาคารพาณิชย์ทั่วไป

จึงเป็นการไม่เสียหลายที่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีโอกาสไปฝึกงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างน้อยก็ได้ค่าตอบแทนวันละ 150 บาท รวมทั้งวันที่เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาที่สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และวันงานนอกสถานที่ที่ได้รับเงินเดือนแทนดังกล่าวเช่นนั้น

ได้ข่าวว่าการรับนักศึกษาฝึกงานในปีต่อไป จะเป็นช่องทางสรรหาพนักงานวิธีหนึ่งโดยจะประเมินผลงานและความรับผิดชอบในการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว อาจจะเข้าทำงานด้วยการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว เฉพาะรายที่ธนาคารเห็นว่ามีความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม

ซึ่งหากเป็นดังนั้น ก็นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก เราจะได้ที่ทำงานโดยมีความมั่นคงอีกทั้งสวัสดิการด้านอื่น ๆ ค่อนข้างดี โอกาสเจริญก้าวหน้าในด้านการเงินสูงกว่าข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐ พนักงานของบริษัททั่ว ๆ ไป รวมไปถึงการมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมทางเศรษฐกิจอีกด้วย

คงไม่สายเกินไปที่จะทำเกรดเฉลี่ยสะสมให้ดีที่สุด

นิติศาสตร์มหาบัณฑิตฯ

(ต่อจากหน้า 3)

มีที่มาจากต่างประเทศ ดังนั้นผมจึงมองเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาทำความเข้าใจถึงระบบกฎหมายของต่างประเทศ อันเป็นที่มาของการร่างกฎหมายไทย ซึ่งจากการศึกษาหลักสูตรที่เปิดทำการสอนในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทำให้ผมสนใจที่จะเข้ามาศึกษา ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทฤษฎีทางกฎหมายที่ใช้เป็นสากลในนานอารยประเทศมาปรับใช้กับการประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย และเพื่อนำหลักการต่าง ๆ ของกฎหมายต่างประเทศมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายไทยในจุดที่ยังต้องมีการแก้ไข ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการกฎหมายไทยให้เจริญรุดหน้า เพื่อรองรับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

## ■ มิวรีในการเรียนอย่างไรและมีปัญหาอุปสรรคใดหรือไม่

'การศึกษาในระดับปริญญาโทมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความสามารถที่จะทำงานวิจัยในระดับวิทยานิพนธ์ได้ ซึ่งการทำวิทยานิพนธ์นี้เป็นเรื่องที่มีความยากลำบากมากในระดับหนึ่ง และปัญหาในเรื่องการทำวิทยานิพนธ์นี้เป็นสาเหตุประการสำคัญที่ทำให้ นักศึกษาจำนวนมากไม่สำเร็จการศึกษาและต้องรีไทร์ไป สำหรับปัญหาอุปสรรคในการทำวิทยานิพนธ์มีมากมายหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาในเรื่องข้อมูลทางวิชาการ ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาต่างประเทศ ปัญหาในการขาดแคลนอาจารย์ที่ปรึกษา และปัญหาการขาดข้อของหัวข้อเรื่องที่จะทำวิทยานิพนธ์ เป็นต้น แต่ปัญหาต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวมาก็สามารถแก้ไขได้ ถ้า นักศึกษามีความตั้งใจอย่างจริงจังที่จะทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จลุล่วงไป สมดังภาษิตที่ว่า 'ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่น'

## ■ มีอะไรจะฝากถึงนักศึกษารุ่นน้องบ้าง

'ขอให้เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ทุกท่าน จงมองเห็นถึงความสำคัญของการเรียนในระดับชั้นปริญญาโท ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำความรู้ความสามารถที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป และสิ่งที่ยอยากจะฝากเป็นประการสุดท้ายก็คือ ขอให้เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ทุกท่าน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อจะได้นำไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนระดับปริญญาโทให้ประสบความสำเร็จต่อไป และขอให้ทุกคนพยายามสอบเข้ามาเรียนในระดับปริญญาโทที่รามคำแหงให้ได้ เพราะมหาวิทยาลัยของเรา ได้รวบรวมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในทางกฎหมายในด้านต่าง ๆ ทั้งกฎหมายมหาชน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายเพื่อการพัฒนา และกฎหมายระหว่างประเทศ มาสอนเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่ารามคำแหงมีอาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศมาสอน ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ที่นี่จะเป็นแหล่งผลิต 'มหาบัณฑิต' ที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป'

เกินกว่า 3.25 ขึ้นไป เพราะมาตรฐานในแต่ละปีจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ และเราก็คงเป็นหนึ่งในจำนวนนักศึกษาฝึกงานของปีต่อไป ที่ได้ฝึกงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะมนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยา/เทคโนโลยีทางการศึกษา) และคณะนิติศาสตร์

ไม่แน่นะ อนาคตท่านอาจจะได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใช้ผลจากการฝึกงานก็ได้ ใครจะไปรู้ เพราะคนเก่งในรามคำแหงมีจำนวนมากมายรวมทั้งท่านด้วย จริ่งใหม่.



EN 206

การเขียนอนุচ্ছেทชนิดต่าง ๆ

**เนื้อหาโดยสรุป** ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนอนุচ্ছেท (paragraph) ในหัวข้อต่าง ๆ โดยใช้การเขียนแบบบรรยายโวหาร (narration) และพรรณนาโวหาร (description) จะเริ่มจากทฤษฎีการเขียนและองค์ประกอบต่าง ๆ ของการเขียน แล้วตามด้วยการฝึกปฏิบัติการเขียนแบบต่าง ๆ (ดังปรากฏอยู่ในตำรา)

**ตำรา** EN 206 การเขียนอนุচ্ছেทต่าง ๆ โดย เอมอร์ดิสปัญญา และวิริยา วัฒนวรางกูร

**ข้อแนะนำในการเรียน** ผู้เรียนควรศึกษาเนื้อหาในตำราส่วนภาคปฏิบัติ นักศึกษาอาจฝึกเขียนแล้วส่งไปให้อาจารย์ผู้สอนในภาค 2/2537 ท่านใดท่านหนึ่งเพื่อตรวจแก้ไขตั้งแต่ต้นเทอม

**แนวทางการวัดผล** ข้อสอบจะเป็นอัตนัยมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่กำหนดข้อมูลมาให้ (controlled writing) และส่วนที่กำหนดหัวข้อมาให้ (free writing) โดยนักศึกษาจะต้องเขียนส่วนละ 2 เรื่อง/อนุচ্ছেท ผลการสอบจะตัดสินจากเกรดของแต่ละอนุচ্ছেท โดยพิจารณาได้-ตก 3 ใน 4 ของที่เขียนมา

รศ.เอมอร์ดิสปัญญา

TH 101

ลักษณะและการใช้ภาษาไทย

**เนื้อหาโดยสรุป** (ส่วนลักษณะภาษาไทย) ศึกษาลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทยในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้คือ

- 1) ระบบเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
- 2) ความหมายของคำ
- 3) ระบบคำ คำสร้างใหม่ ซึ่งประกอบด้วย คำซ้อน คำซ้ำ คำประสมและคำเกิดใหม่
- 4) ในเรื่องระบบประโยคศึกษา ลักษณะประโยคในภาษาไทย การเรียงลำดับคำในประโยคและการจำแนกคำเป็นคำชนิดต่าง ๆ

**ตำรา** TH 101 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย ศ.ดร.บรรจบพันธุ์เมธา

TH 101 (H) ลักษณะและการใช้ภาษาไทย

รศ.ดร.นิตยา กาญจนวรรณ และคณะ

**ข้อแนะนำในการเรียน** นักศึกษาควรอ่านตำราทั้ง 2 เล่ม เริ่มอ่านจากคู่มือแล้วจึงอ่านตำราจะช่วยให้อ่านง่ายขึ้น ดูตัวอย่างและรายละเอียดจากตำราให้ครบถ้วน พยายามทำความเข้าใจกับเนื้อหา ไม่จำเป็นต้องท่องทั้งหมด ถ้านักศึกษาเข้าใจก็จะสามารถทำข้อสอบได้

**แนวทางการวัดผล** ข้อสอบลักษณะภาษาไทย จำนวน 60 ข้อ ส่วนใหญ่จะเป็นข้อสอบให้นักศึกษาหาคำวิเคราะห์โดยใช้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในภาษาที่เรียนมา ดังนั้นถ้านักศึกษาเข้าใจกฎเกณฑ์ นักศึกษาจะสามารถทำข้อสอบได้

**อื่น ๆ** นักศึกษาที่ต้องการสอบผ่านจะต้องทำข้อสอบให้ได้ประมาณ 60%

ผศ.ดร.พจน์ ศิริอักษรสาส์น

LI 212

The Structure of English

**เนื้อหาโดยสรุป** ศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษด้านเสียง คำ และประโยค วิเคราะห์โครงสร้างทั้ง 3 ในแนวภาษาศาสตร์โครงสร้างนิยม (Structural Linguistics) เป็นหลัก

**ตำรา** The Structure of English

ผู้แต่ง ผศ.มธุรส วิสุทธรกุล

**ข้อแนะนำในการเรียน** นักศึกษาควรผ่านการเรียนเรื่องการออกเสียงในภาษาอังกฤษในกระบวนวิชา EN 203 หรือ LI 211 มาก่อน เพื่อมีพื้นฐานสำหรับการเรียนวิเคราะห์ต่อไป

**แนวทางการวัดผล** ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 100 ข้อ เวลาสอบ 2 ชั่วโมง เนื้อหาข้อสอบเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างเสียง คำ และประโยคตามที่ศึกษามา

**อื่น ๆ** วิชานี้ไม่มีการฝึกในห้องปฏิบัติการทางภาษาและไม่มีรายงาน

ผศ.มธุรส วิสุทธรกุล

TH 436

ชาดกกับวรรณกรรมไทย

**เนื้อหาโดยสรุป** ความหมาย แหล่งกำเนิดของนิทาน, ประเภทของชาดก, พระโพธิสัตว์, บารมีและจริยธรรมในชาดก, วรรณกรรมชาดกในสมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์, อิทธิพลของชาดกในนิทานพื้นบ้านภาคเหนืออีสาน ได้ การนำนิทานชาดกไปใช้ในสังคมมีการเทศน์เขียนภาพ อ่านในงานศพ และแกะสลักรูปชาดก คุณค่าชาดกทางด้านธรรมะ ภาษา วรรณคดี ทางด้านสังคม ความเชื่อกฎแห่งกรรม ฯลฯ

**ตำรา** TH 436 ชาดกกับวรรณกรรมไทย โดย รศ.พัฒน์ เฟื่องผลา

**ข้อแนะนำในการเรียน** ศึกษาขอบเขตกระบวนวิชานี้จากสารบัญ แล้วอ่านจนเข้าใจทำโน้ตย่อทุกเรื่อง ทุกบท เรื่องที่ยาก เช่น พระโพธิสัตว์ บารมี ต้องอ่านหลายครั้ง ถ้าไม่เข้าใจควรถามอาจารย์ วิชานี้มีบรรยายที่ฝึกเรียนรัตนธวัช ห้อง 203 วันอังคาร 11.30-13.20 น.

**แนวทางการวัดผล** วัดผลด้วยความเข้าใจเป็นแบบอัตนัย 7 ข้อ ให้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง

รศ. พัฒน์ เฟื่องผลา

TH 331

วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

**ตำรา** มีจำหน่ายที่สำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัย

**ข้อแนะนำในการเรียน**

กระบวนวิชานี้เน้นให้นักศึกษาคิดและพิจารณาเรื่องวิวัฒนาการของวรรณกรรมตั้งแต่สมัยธนบุรีถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ฉะนั้น จึงต้องอ่านตำราอย่างใช้ความคิด เมื่ออ่านจบแต่ละบท ควรดูคำถามท้ายบททุกบท และต้องอ่านวรรณกรรมในภาคผนวกท้ายตำราทั้ง 6 เรื่องด้วยการวัดผล ตอบข้อสอบแบบเลือกตอบ 120 ข้อ แบ่งเป็นส่วนที่เป็นความคิดจากเนื้อหาในตำรา 80 ข้อ ส่วนที่เป็นความคิดจากการอ่านวรรณกรรมในภาคผนวก 40 ข้อ สำหรับการสอบซ่อม ให้ตอบคำถามแบบอัตนัย 2 ข้อ

รศ. สมพันธ์ เลขาพันธ์

TH 231

วรรณคดีสุโขทัย

**เนื้อหาโดยสรุป** ศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และลักษณะวรรณคดีสุโขทัยโดยเน้นเนื้อหาสาระ คุณค่าทางความรู้ ความสำคัญ ตลอดจนอิทธิพลของวรรณคดีสุโขทัยที่มีต่อสังคมไทย

**ตำรา** 1. วรรณคดีสุโขทัย รหัส 33211 ของ รศ. น้อมนิจวงศ์สุทธิธรรม

2. วรรณคดีสุโขทัย รหัส 36097 ของ อ. พิฑูรมลิวัดย์

**ข้อแนะนำในการเรียน** ควรจดจำเนื้อหาสาระของศิลาจารึกทุกหลัก สามารถอธิบายความหมายของสุภาษิตพระร่วง รู้คุณค่าและความสำคัญของเรื่องนางนพมาศและเรื่องไตรภูมิพระร่วง โดยสามารถอธิบายและยกตัวอย่างได้

**แนวทางการวัดผล** ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ อัตนัย 3 ข้อ ถ้าเป็นการสอบซ่อมจะออกข้อสอบเป็นอัตนัยทั้งหมดประมาณ 5-6 ข้อ (หนังสือมรดกพ่อขุนรามคำแหงของ พิฑูรมลิวัดย์ จะออกข้อสอบเป็นอัตนัย 1 ข้อ โดยให้แปลความหมายของคำศัพท์ 10 คำ)

รศ. น้อมนิจ วงศ์สุทธิธรรม

TH 244

(การพัฒนาทักษะการเขียน)

**ตำรา** มีจำหน่ายที่ศูนย์บริการเอกสาร ชั้น 1 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์

**ข้อแนะนำในการเรียน**

กระบวนวิชานี้เน้นการฝึกความชำนาญในการเขียนข้อความ นักศึกษาควรฝึกเขียนตามคำแนะนำในตำรา หากต้องการให้อาจารย์ตรวจและแนะนำการฝึกเขียนนั้น ให้เขียนข้อความสั้น ๆ ครั้งละ 1 ตอน ตามลักษณะการเขียนข้อความ 1 ย่อหน้าที่อธิบายไว้ในบทที่ 5 ของตำราส่งที่ชั้นเรียนหรือห้องทำงานของอาจารย์ ชั้น 5 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์

**การวัดผล** ภาคปฏิบัติ สอบปลายภาคครั้งเดียว ให้เขียนข้อความสั้น ๆ เรื่องละ 1 ตอน รวม 2 ตอน และตอบคำถามแบบเลือกตอบ 50 ข้อ

**การสอบซ่อม** ให้เขียนข้อความ 2 ตอน ไม่มีคำถามแบบเลือกตอบ

รศ. สมพันธ์ เลขาพันธ์

TH 354

วรรณกรรมกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

**เนื้อหาโดยสรุป** ศึกษาพระประวัติและพระนิพนธ์ของกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส โดยเน้นเนื้อหาสาระ คุณค่าวรรณกรรมทั้งด้านความงามและความรู้

**ตำรา** วรรณกรรมกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส TH354 รหัส 29365

**ข้อแนะนำในการเรียน** ควรอ่านวรรณกรรมสำคัญๆ เช่น ลิลิตตะเลงพ่าย กฤษณาอาสนอนงค์คำฉันท์ พระปฐมสมโพธิกถา ควรจดจำคำประพันธ์ที่เด่น ๆ สามารถอธิบายความดีเด่นของคำประพันธ์ต่าง ๆ ได้

**แนวทางการวัดผล** ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ อัตนัย 3 ข้อ ถ้าเป็นการสอบซ่อมจะออกข้อสอบเป็นอัตนัยทั้งหมดประมาณ 5-6 ข้อ

รศ. น้อมนิจ วงศ์สุทธิธรรม



# ตอบปัญหา?

## นักศึกษา

ถาม เนื่องจากไม่ได้มาเรียนด้วยตนเอง และเป็นสมาชิกข่าวรามคำแหงรับทางไปรษณีย์จึงใคร่ขอเรียนถามว่า

1. คำราเรียนสั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้หรือไม่ กรุณาบอกรายละเอียด ราคา รวมค่าส่ง ถ้าให้ใครพิมพ์รายการหนังสือ แต่ละคณะลงในข่าวรามฯ เพื่อสะดวกแก่ผู้ที่ไม่ได้มาเรียนประจำที่มหาวิทยาลัย

2. ควรจะส่ง ม.ร. 30 (ตารางเรียน, ตารางสอบ) แก่สมาชิกที่รับทางไปรษณีย์ โดยตัดข่าวรามฯ ไปเสีย 1 ฉบับ เพื่อสะดวกแก่ผู้ที่ไม่ได้มาเรียนที่รามฯ

3. ผลการสอบสมัยก่อนเคยส่งให้ที่บ้าน ทำไมจึงยกเลิกเสียน่าจะรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ หรือส่งให้เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะให้ทางมหาวิทยาลัยส่งผลสอบไปให้จะได้หรือไม่

4. นักศึกษาขณะนิเทศศาสตร์ที่เทียบโอนหน่วยกิต และได้เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ จะลงทะเบียนในรหัสวิชาเดิม คือ LA..... หรือว่าลงรหัสวิชาใหม่ คือ LW..... กรุณาแจ้งรายละเอียดให้ทราบด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง กรุณาตอบลงในข่าวรามฯด้วยนะครับ

ตอบ 1) วิธีการสั่งซื้อตำราทางไปรษณีย์ ได้ตอบและลงพิมพ์แล้วในหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง ฉบับที่ 37 ประจำวันที่ 16-22 มกราคม 2538 ผู้ที่เป็นสมาชิกข่าวรามฯทุกคนคงได้อ่านแล้ว

2) ประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอนพร้อมวันเวลาสอบไล่ (ม.ร.30) ที่มหาวิทยาลัยพิมพ์ไว้เพื่อแจกให้แก่ นักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษานั้น นักศึกษาจะขอรับได้ที่คณะที่ตนเองสังกัด หากไม่สะดวกที่จะไปรับด้วยตนเองให้จดหมาย ถึง หัวหน้าฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียนพร้อมสอดซองเปล่าติดแสตมป์จ่ายหน้าของถึงตัวท่านเองให้เรียบร้อย และระบุด้วยว่า ขอม.ร. 30 ภาคการศึกษาใด ถ้าจะลงพิมพ์ในข่าวรามคำแหง โดยตัดข่าวรามคำแหงไปก็จะมีเสียประโยชน์ แก่สมาชิกข่าวรามคำแหงผู้ที่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นประจำ จะทำให้ทราบข่าวและข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยช้าลง ดังนั้นให้ท่านขอรับ ม.ร. 30 ทางไปรษณีย์ ตามที่แจ้งไว้แล้วในข้างต้น

3) ตามที่มหาวิทยาลัยเคยได้แจ้งผลการสอบไล่ไปให้นักศึกษาถึงบ้านนั้น ในการให้บริการดังกล่าว นักศึกษาบางรายที่พังกอยู่ตามหอพัก หรือให้ที่อยู่ไว้ที่ต่างจังหวัดบางรายก็ย้ายที่อยู่โดยไม่แจ้งให้มหาวิทยาลัยได้ทราบ จึงเป็นเหตุไม่ได้รับผลการสอบที่ทางมหาวิทยาลัยแจ้งไปให้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้มีบริการสอบถามผลการสอบทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นบริการที่ดีกว่ารวดเร็วกว่า จึงได้ยกเลิกการส่งผลการสอบให้ถึงบ้านสำหรับวิธีการสอบถาม ข่าวสารทางโทรศัพท์ ดังนี้

### ขั้นตอนในการใช้บริการ

1. ติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์ 3180867-85 (ในเวลาราชการต่อ 'ระบบบริการข่าวสารทางโทรศัพท์' นอกเวลาราชการเป็นสายตรง) บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7.00-23.00 น.

2. เลือกรหัสบริการข้างล่างแล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม (#)

3. ในกรณีถามข้อมูลส่วนตัว เช่น ตารางสอบไล่ ระบบคอมพิวเตอร์จะแจ้งให้กดรหัสนักศึกษา แล้ว

## โครงการการศึกษา



มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายการโทรทัศน์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ภาค 2 ปีการศึกษา 2537

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11  
ระหว่างวันที่ 28 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2538

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2538

10:00-10:03 น. รายการศัพท์วิทยาศาสตร์น่ารู้

10:03-10:30 น. วิชาหลักการบัญชี 1 AC 101 (ครั้งที่ 5)

- รายการปรับปรุงและกระดาษทำการ (ต่อ)  
อ. สุชาติ เหล่าปริดา

10:30-11:00 น. วิชาภาษาอังกฤษมูลฐาน 4 EN 202 ครั้งที่ 5

- การสร้างคำศัพท์  
ผศ. ส่องศรี โคประเสริฐ

11:00-11:30 น. วิชาเรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 1

MA 111 (ครั้งที่ 5)  
- การอินทิเกรต

รศ. ก่อสุข วีระถาวร

11:30-12:00 น. วิชาจิตวิทยาทั่วไป PC 103 ครั้งที่ 5

- ตอนที่ 5 ความแตกต่างระหว่างบุคคล

17:00-17:30 น. รายการเด็กดี

อ. พรจันทร์ จันทวิมล  
คุณประภาส สรณคมน์

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2538

17:00-17:30 น. รายการเด็กดี

อ. พรจันทร์ จันทวิมล  
คุณกุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2538

06:00-06:30 น. รายการเด็กดี

อ. พรจันทร์ จันทวิมล  
คุณประภาส สรณคมน์

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2538

06:00-06:30 น. รายการเด็กดี

อ. พรจันทร์ จันทวิมล  
คุณกุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์

18:30-19:00 น. รายการสโมสรรามคำแหง

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร.

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2538

18:30-19:00 น. รายการรามนิทัศน์

'สังคม 4 มิติ'  
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร.



ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม (#)

ข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการในเบื้องต้น โดยมีรหัสบริการดังนี้

หมายเลข 0 สอบถามตารางรหัสบริการ

หมายเลข 1 สอบถามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย

หมายเลข 2 สอบถามผลการสอบไล่

หมายเลข 3 สอบถามตารางสอบไล่รายบุคคล

หมายเลข 4 สอบถามผลการลงทะเบียน

หมายเลข 5 สอบถามกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่



ความร่วมมือทางวิชาการ รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างม.ร.และนิค้ำกับผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2538 ณ ห้องประชุมนิค้ำ

## ศัพท์วิทยาศาสตร์น่ารู้

### สบู่ (SOAP)

ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ อบรมสุข

สบู่ หมายถึง สิ่งที่ผลิตขึ้นสำหรับใช้ชำระล้าง และฟอกผ้าให้สะอาด มีรากศัพท์มาจากภาษาโปรตุเกส คำว่า sapu (ซาปู) จัดว่าเป็นผงซักฟอกชนิดแรกของโลก สมัยก่อนคนใช้สบู่สำหรับซักผ้าด้วย แต่ประสิทธิภาพในการซักฟอกสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นที่ในปัจจุบันไม่ได้ เพราะทำให้เกิดฝ้าลอยที่ผิวถ้าใช้น้ำที่ซู่ซู่ล้างเป็นน้ำกระด้าง

โดยทั่วไปทางเคมี สบู่เป็นเกลือโซเดียม หรือเกลือโพแทสเซียมของกรดอินทรีย์ที่ได้จากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ที่มีโซ่คาร์บอนยาวที่เรียกว่า กรดไขมัน เช่น กรดสเตียริก (C<sub>17</sub>H<sub>35</sub>COOH) กรดพาลมิติก (C<sub>15</sub>H<sub>31</sub>COOH) กรดโอเลอิก (C<sub>17</sub>H<sub>33</sub>COOH) เป็นต้น สบู่ที่เป็นเกลือโซเดียมจะเป็นสบู่แข็ง สามารถทำเป็นก้อนหรือดัดแปลงให้มีรูปทรงต่าง ๆ ได้ตามต้องการ บางคนจึงนำสบู่ชนิดนี้มาแกะสลักให้เป็นลวดลายดอกไม้ ทำเป็นเครื่องประดับดูสวยงาม สบู่ที่เป็นเกลือโพแทสเซียมจะเป็นสบู่นุ่ม สะดวกสำหรับใช้ทำสบู่เหลว ซึ่งมีวางขายทั่วไปตามท้องตลาด แต่โดยคำนียมทางเคมี ยังมีสบู่ที่เป็นเกลือโลหะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่โซเดียมหรือโพแทสเซียมของกรดไขมัน แต่เป็นสบู่ที่ใช้สำหรับงานบางอย่างในห้องปฏิบัติการทางเคมี

หมายเลข 6 สอบถามข่าวทั่วไปของมหาวิทยาลัย

4. นักศึกษาที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ โดยได้รับสิทธิเทียบโอนหน่วยกิตเมื่อลงทะเบียนเรียนต้องใช้หลักสูตรใหม่ นักศึกษาขณะนิเทศศาสตร์เมื่อหลักสูตรใหม่เป็นกระบวนวิชา LW... ต้องลงทะเบียนเรียนเป็น LW ไม่ใช่ LA..... เพื่อป้องกันไม่ให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนผิดหลักสูตรก่อนลงทะเบียนเรียนทุกครั้งถ้ามีข้อสงสัยให้ไปสอบถามได้ที่งานแนะแนวของคณะนิเทศศาสตร์ เมื่อเรียนจบแล้วจะได้ไม่เป็นปัญหา

กองบรรณาธิการ

## ให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2537

ด้วยทุนวารสารสามศาสตร์, ทุนโสภณ ธรรมนิยม, ทุนวิไล รักธรรม และทุนบริหารแจ่มใสซึ่งเจ้าของทุนได้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อให้นำดอกผลมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาทุกปีตลอดมา ในปีการศึกษา 2537 นี้ มหาวิทยาลัยสามารถจัดสรรทุน ได้ดังนี้

ก. ทุนวารสารสามศาสตร์ จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 3,500 บาท

ข. ทุนโสภณ ธรรมนิยม จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 3,500 บาท

(เฉพาะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ)

ค. ทุนบริหาร-แจ่มใส จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 3,500 บาท

ง. ทุนวิไล รักธรรม จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 3,500 บาท (เฉพาะนักศึกษาคณะนิติศาสตร์)

จ. ทุน ผศ. อุไรวรรณ จุณภาด จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 3,500 บาท

### 1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติ และในภาค 1/2537 ต้องสอบไล่ได้หน่วยกิตสะสมของลำดับชั้นนี้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และติดเกรดเอฟไม่เกินกว่า 6 หน่วยกิต หรือได้หน่วยกิตสะสมของลำดับชั้นนี้ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

1.2 เป็นผู้มีความเป็นอยู่ในครอบครัว อยู่ในฐานะที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ

1.3 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

1.4 ไม่เป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่ามาก่อน หรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2 หรือนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2522

1.5 ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นในปีการศึกษาเดียวกัน

### 2. หลักฐานประกอบใบสมัคร

2.1 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

2.2 ใบรับรองความประพฤติจากคณบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย

2.3 ผลการศึกษาดังแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาค 1/2537

2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2.5 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค 2/2537

2.6 สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงบิดา-มารดา และพี่น้อง

2.7 สำเนาใบมรณบัตรของบิดา-มารดา ในกรณีแจ้งว่าถึงแก่กรรม

นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุน ให้ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษากองกิจการนักศึกษา (อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2538

## เปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ภาค 2 ปีการศึกษา 2537

ด้วยภาควิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ได้ขอเปิดสอนกระบวนวิชา EV 214, EV 223, EV 227, EV 253, EV 313, EV 314, EV 331, EV 332, EV 343, EV 344, FL 484, MA 225, MA 326, และ MA 333 เพิ่มเติมจากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร. 30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2537 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้เปิดสอนกระบวนวิชาดังกล่าวเพิ่มเติมได้ เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ คือ

EV 214	BASIC ENVIRONMENTAL CHEMISTRY PR. CH 114 TU 1330-1520	KMB 502	3 CR. VINAI 2 CR.
EV 223	ENVIRONMENTAL ECOLOGY PR. BI 205, BI 206, CR EV 227 M 0930-1120	KMB 502	DR.THAMMASAK & ASSOC.PROF.DR.VARAPORN 1 CR.
EV 227	ENVIRONMENTAL ECOLOGY LABORATORY PR.BI 205, BI 206, CR EV 223 TH 1330-1630	KMB 501	DR.THAMMASAK & ASSOC.PROF.DR.VARAPORN 2 CR.
EV 253	NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT PR.BI 115, CH 112 TU 0930-1120	KMB 501	SIRINTHORN 3 CR.
EV 313	ENVIRONMENTAL ANALYSIS PR.CH 223, EV 213 TU 0930-1120	KMB 503	VINAI 3 CR.
EV 314	ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY PR. CH 223 TU 1330-1520	KMB 503	THATSANEE 3 CR.
EV 331	AIR,NOISE POLLUTION AND CONTROL PR EV 214 TH 0930-1120	KMB 501	JARUTHAT 3 CR.
EV 332	WATER POLLUTION, CONTROL AND TREATMENT PR. CH 223, EV 213, EV 223 W 0930-1120	KMB 501	JARUTHAT 3 CR.
EV 343	HYDROLOGY PR. BI 205, CH 223 S 1330-1520	KMB 501	ADUL 3 CR.
EV 344	SOLID AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT PR. CH 223 W 1330-1520	KMB 503	THATSANEE 3 CR.
**FL 484	THAI FLOK PERFORMING ARTS W 1130-1320	TB 207	ASSOC. PROF.PRAPON 3 CR.
**MA 225	THEORY OF NUMBER 1 W 0930-1120	SCO 115	ASSOC.PROF.SOPAPAN 3 CR.
**MA 326	MODERN ALGEBRA 1 TU 1530-1720	SCO 115	ASST.PROF.NITAYA 3 CR.
**MA 333	FOUNDATION OF GEOMETRY TU 0930-1120	SCO 115	ASSOC.PROF.SIRIWAN

สำหรับวันและเวลาสอบไล่ให้เป็นอย่างนี้คือ

EV 214	สอบวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2538	เวลา 0930-1200 น.
EV 223	สอบวันพุธที่ 15 มีนาคม 2538	เวลา 0930-1200 น.
EV 227	สอบวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2538	เวลา 1400-1630 น.
EV 253	สอบวันพุธที่ 22 มีนาคม 2538	เวลา 0930-1200 น.
EV 313	สอบวันพุธที่ 22 มีนาคม 2538	เวลา 0930-1200 น.
EV 314	สอบวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2538	เวลา 0930-1200 น.
EV 331	สอบวันพุธที่ 15 มีนาคม 2538	เวลา 1400-1630 น.
EV 332	สอบวันพุธที่ 29 มีนาคม 2538	เวลา 0930-1200 น.
EV 343	สอบวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2538	เวลา 1400-1630 น.
EV 344	สอบวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2538	เวลา 0930-1200 น.
FL 484	คณะดำเนินการจัดสอบเอง	
MA 225	คณะดำเนินการจัดสอบเอง	
MA 326	คณะดำเนินการจัดสอบเอง	
MA 333	คณะดำเนินการจัดสอบเอง	

จากบัณฑิตฯ (ต่อจากหน้า 2)

บัณฑิตจากรามคำแหงสอบได้อันดับที่ ๑ บางครั้ง ก็ได้ที่ 1 ของการสอบคัดเลือก ซึ่งโดยเปอร์เซ็นต์ส่วนรวมแล้วบัณฑิตรามคำแหงสามารถสอบเข้าได้มากกว่าสถาบันอื่นๆ ในส่วนตัวผมนั้นเป็นผู้บรรยายวิชาการสอบสวนในการอบรมผู้ผ่านการคัดเลือกก่อนออกไปปฏิบัติงานอยู่หลายรุ่น ก็เห็นว่าผู้จบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงส่วนใหญ่มีความตั้งใจรับวิชาความรู้จากอาจารย์ ซึ่งทำให้ได้รับความรู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย นอกจากนี้ผมยังได้ติดตามผลงานของผู้ผ่านการอบรมและได้รับการประดับยศเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ผมก็เห็นว่าผู้สำเร็จการศึกษาจาก ม.ร. มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการปราบปราม หรือการสอบสวน หรือการให้ความเป็นธรรมกับประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง ผมขอชื่นชมครับ'

อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ รักและผูกพันกับสถาบันแห่งนี้



ศาสตราจารย์ ดร. วารินาสกุล นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 'ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นและยินดีเป็นที่สุดที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ให้เกียรติกับดิฉันในครั้งนี้ ขอสัญญากับทุกคนว่าจะรักษาเกียรตินี้ไว้ให้สูงสุดในชีวิตของดิฉัน ตัวดิฉันเองมาเป็นอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์ตั้งแต่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแรกเปิดในปี 2514 กล่าวได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกคนหนึ่งของรามฯ มีความรักและความผูกพันกับสถาบันแห่งนี้เป็นอย่างมาก ขอปรารภว่าตัวเองว่า ถ้ามีสิ่งใดที่ดิฉันจะทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ไม่ว่าเมื่อใด ขอให้บอกเถิดคะ ดิฉันยินดีจะทำอย่างเต็มที่'

เนติบัณฑิตอังกฤษคนแรกของ ม.ร. ให้กำลังใจนักศึกษารุ่นน้อง



นายประดิษฐ์ สหทัยยันต์ นิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 'ผมเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และเป็นบัณฑิตรุ่นแรก เมื่อปี 2517 และได้เนติบัณฑิตไทยในปี 2518

จากนั้น ก็ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ และสอบได้นิติบัณฑิตจากประเทศอังกฤษ เมื่อเดินทางกลับเมืองไทยก็ทำงานเป็นทนายความเป็นที่ปรึกษากฎหมายอยู่ที่บริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากลจนถึงปัจจุบัน ลูกความส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทย ปัจจุบันนี้ผมมาสอนปริญญาโทที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย'

ในความเห็นของผมมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็น

สวป. จัดบริการ (ต่อจากหน้า 1)

2/2537 ระหว่างวันที่ 8-24 กุมภาพันธ์ 2538 โดยจัดให้มีการฝึกอบรม 12 หัวข้อเรื่องและกำหนดการฝึกอบรม ดังนี้

วันที่	ค่าลงทะเบียนเรียน
- การทำมาเบิ้ลเค้ก	8 ก.พ. 38 230 บาท
- การทำขนมกุยช่ายไส้ต่าง ๆ	9 ก.พ. 38 200 บาท
- การเพ้นท์ภาชนะต่าง ๆ (จาน, ชุดกาแฟ)	15,23 ก.พ.38 300 บาท
- การเพ้นท์ผ้าบาติก	13,20 ก.พ. 38 230 บาท
- การทำกระทงทอง	15 ก.พ. 38 200 บาท
- การจัดสวนถาด	16 ก.พ. 38 390 บาท
- การประดิษฐ์ดอกไม้กล้วยไม้(ช้างกระ)	10,17 ก.พ. 38 390 บาท
- การทำข้าวต้มมัด	21 ก.พ. 38 200 บาท
- การทำแกะสลักสมุนไพร	20 ก.พ. 38 220 บาท
- การประดิษฐ์ผลไม้ติดแม่เหล็กและดอกไม้ญี่ปุ่นในตะกร้า	21-22 ก.พ. 38 390 บาท
- การทำชาหริ่ม-ทับทิมกรอบ	23 ก.พ. 38 280 บาท
- การประดิษฐ์ดอกไม้หีดและเค้กตัดจิว	24 ก.พ. 38 250 บาท

สำหรับผู้สนใจเข้ารับการอบรมจะเลือกเข้าอบรมเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องก็ได้แต่ละเรื่องรับจำนวนจำกัดสมัครและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการและสนเทศ อาคาร สวป. ชั้น 7 ในวันและเวลาราชการ กรณีผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ต้องสมัครล่วงหน้าก่อนกำหนดการฝึกอบรมแต่ละหัวข้อเรื่องประมาณ 1 สัปดาห์ในนามนางทยาชาติวัฒนศิริ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240

ผลการประชุมสภา (ต่อจากหน้า 1)

2. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ พ.ศ. 2538 (เพิ่มเติม)
  - อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ พ.ศ. 2538 เพิ่มเติมจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภค
3. เปลี่ยนรหัสวิชา
  - อนุมัติให้ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เปลี่ยนรหัสวิชา HC 495 (งานถักและสาน) จำนวน 3 หน่วยกิต เป็นรหัสวิชา HC 295 ตั้งแต่ภาค 1/2537 เป็นต้นไป
4. แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
  - อนุมัติแต่งตั้งกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ตามรายชื่อ ดังนี้

1. รศ. ดร. มนตรี รูปสุวรรณ
2. รศ. ดร. จุฬา เทียนไทย
3. ผศ. ดร. วิชานา ทอทอง
4. ผศ. ดร. ไกรฤกษ์ อบรมสุข
5. รศ. ดร. สุรพล ราชภัณฑจารักษ์
6. รศ. ดร. รวงทอง ชัยประสพ
7. รศ. ดร. สุพิทย์ กาญจนพันธ์ุ
8. รศ. ราไพ สิริมนกุล
9. ผศ. ดร. ปิยะนุช เงินคล้าย

สถาบันที่เปิดโอกาสให้กับคนหนุ่มสาวที่ตั้งใจอยากจะศึกษาหาความรู้ได้เข้ามาแสวงหาความรู้ ซึ่งหากนักศึกษาที่มีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียร ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเรียนจบได้เหมือนอย่างที่ผมจบและสามารถที่เข้าไปอยู่ในสังคมการทำงานต่าง ๆ ได้เหมือนกับผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันอื่น ๆ ผมเชื่อมั่นเช่นนั้นครับ'

แนะนำห้องสมุดฯ (ต่อจากหน้า 5)

นอกจากห้องสมุดจะให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว ห้องสมุดยังให้บริการแก่ชุมชนข้างเคียง หรือบุคคลภายนอกอีกด้วย ซึ่งบุคคลเหล่านี้สามารถเข้าใช้บริการของห้องสมุดได้ทุกหน่วย แต่ไม่สามารถยืมหนังสือหรือวัสดุไม่ตีพิมพ์ออกจากห้องสมุดได้

ขณะนี้ห้องสมุดได้จัดเตรียมการต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะให้บริการแก่ทุกท่านที่สนใจจะไปขอใช้บริการ ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ห้องสมุดได้เปิดบริการตามปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2538 นี้เป็นต้นไป ยินดีต้อนรับทุกท่านคะ

สภา ม.ร.ฯ (ต่อจากหน้า 12)

19. โครงการงานปฏิคม จำนวน 11,500 บาท
20. โครงการประสานงานวิทยาเขตจำนวน 45,000 บาท
21. โครงการจัดทำของที่ระลึก จำนวน 25,000 บาท
22. โครงการติดตามและประเมินผลค่ายอาสา จำนวน 50,000 บาท
23. โครงการเพื่อกีฬามหาวิทยาลัย จำนวน 20,000 บาท
24. โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงาน อ.ศ.ม.ร. จำนวน 40,000 บาท
25. โครงการจัดซื้อคัทบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 40,000 บาท
26. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สกรีน จำนวน 20,000 บาท
27. โครงการจัดซื้อพัสดุและชุดรับแขก อ.ศ.ม.ร. จำนวน 35,000 บาท
28. โครงการจัดซื้อพัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 2 จำนวน 25,000 บาท

(อ่านต่อฉบับหน้า)

**หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง**

เจ้าของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บรรณาธิการ รศ.สิทธิพันธ์ พุทธิพน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ รศ.เอกสิทธิ์ เดชะโกศิวัฒน์

นางทวี อนนกุลสุข

นางสีนา ลิมอภิชาต

กองบรรณาธิการ อภิชาติ กระจุกทอง วิมลดา หาญณรงค์ วิทยา ธนาฤกษ์มงคล

เฉลิมพล สนั่นน้อย มีนา เรือนทอง สุธี คณิตนันท์ธร อนุอมพรมย์ ชมภูศรี

สุพิศรา บุญศรีโรจน์ ถัดดาวรรณ มณีนพ วัฒนาศ อธิโชคิต

**คณะกรรมการประชาสัมพันธ์**

ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผศ.วิวัฒน์ชัย กุลมาศย์

รองประธานและบรรณาธิการ รศ.สิทธิพันธ์ พุทธิพน

รองประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ รศ.ดร.วิมล สุวรรณเพ็ญ

รศ.จินตนา พรพิไลพรรณ

รศ.อัปพรศรี ปิลาตเปลือย

กรรมการประชาสัมพันธ์ รศ.สุวัช สุวรรณปริษา ผศ.วงษ์ศักดิ์ ภูพันธ์ศรี รศ.สุกัญญา คັນธวัช

รศ.เอกสิทธิ์ เศรษฐโกศิวัฒน์ ผศ.สถิตมาศ บุญเสมอ ผศ.เสาวภาภรณ์ วรรธนากุล

ผศ.มานิตย์ เขียวคารา อ.ปราโมช รอดจรัส อ.วิมลธิกา ชานะมัย

นส.สุภาพร จุฬินพันธ์ น.ส.ชนาพร ดิษฐบุรณ นางสุวรรณา อินทร์รักษา นางจิรวรรณ เหลือหลาย

นายวิชาญ แสนขวัญแก้ว น.ส.กัญญา สุภาวิทยา นายมานิตย์ แสงจิตร นายสมพงษ์ ศรีอังกูร

นายชัยฤทธิ์ สาลี นางทวี อนนกุลสุข นางสรวรรณ ช้างสุวรรณ นางรัชณี ไตรพรพรหม

**กองจัดการ**

งานประชาสัมพันธ์ โทร. 3180900, 3192646 หรือ 3180887-85 ต่อ 164, 165

ตึกหอประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง (10.ต.1) ชั้น 2

อัตราสมาชิก (ปีละ 52 ฉบับ) ออกทุกวันจันทร์ สมาชิกด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยปีละ 70 บาท สมาชิกรับทางไปรษณีย์ปีละ 150 บาท ส่งเงินทางธนาคารที่นั่น

ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ ก.ท. 10240 ตั้งจ่าย ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 3180923

### เผยแพร่สำคัญใหม่

ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขมากที่สุด ซึ่งรัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบในวาระที่สามแล้ว

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2538 ได้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา(สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา)เพื่อออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย สำหรับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 ปรากฏว่าที่ประชุมรัฐสภามีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 591 ต่อ 1 เสียง ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ตามมาตรา 211(6) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ขั้นตอนต่อไปคือ นายกรัฐมนตรีต้องนำร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าฯถวายภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติมนั้นจากรัฐสภา เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้ว ให้ใช้บังคับเป็นรัฐธรรมนูญได้

โดย นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2538 ว่าจะนำร่างรัฐธรรมนูญ ขึ้นทูลเกล้าฯ อย่างช้าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2538

สำหรับสาระสำคัญใหม่ในร่างรัฐธรรมนูญ มีดังนี้  
1. ให้ยกเลิกหมวด 3 ถึงหมวด 11 มาตรา 24 ถึงมาตรา 211 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน (หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 1 ถึงมาตรา 5 หมวด 2 พระมหากษัตริย์ มาตรา 6 ถึงมาตรา 23 และบทเฉพาะกาล มาตรา 212 ถึงมาตรา 223 ยังคงใช้บังคับต่อไป)

2. ตามมาตรา 60 วรรคสองได้เพิ่มบทบัญญัติเป็นครั้งแรกว่า 'กำลังทหารพึงใช้เพื่อปกป้องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข' ด้วย

3. ตามมาตรา 69 วรรคสอง ได้เพิ่มบทบัญญัติเป็นครั้งแรกว่า 'รัฐพึงส่งเสริมประชาชนให้เข้าใจในการปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งสนับสนุนท้องถิ่นให้มีสิทธิปกครองตนเอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ'

4. ตามมาตรา 70 ได้เพิ่มบทบัญญัติเป็นครั้งแรกว่า 'รัฐพึงจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข'

5. ตามมาตรา 95 ได้เพิ่มบทบัญญัติเป็นครั้งแรกว่า 'สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกตามที่กฎหมายบัญญัติ'



แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์วิรัช สงวนวงษ์วาน คณบดีคณะบริหารธุรกิจและรองศาสตราจารย์อรุณทวดี พัฒนินุญย์ รองอธิการบดีทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีกับนายรัฐมนตรีหวังหลี ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทย ซึ่งได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2538



ทัศนจากดุษฎีบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ชัย กุลมาตย์ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สนทนากับนายอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ ปรัชญาคุณธิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการขนส่ง ในรายการรับขวัญบัณฑิตใหม่ ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์วงจรมหานคร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2538

### กำหนดการสอบซ่อม PS 375

คณะรัฐศาสตร์ แจ้งว่า วิชา PS 375 (การเมืองระหว่างประเทศในโอเชียเนีย) กำหนดสอบซ่อม ในวันที่ 24 มกราคม 2538 เวลา 13.30 น. ณ คณะรัฐศาสตร์ (POB ห้อง 505)

6. ตามมาตรา 109 (2) ได้กำหนดบทบัญญัติเป็นครั้งแรก ให้ผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง เป็นผู้มียสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

7. ตามมาตรา 113 (10) ได้กำหนดบทบัญญัติเป็นครั้งแรกว่า 'ห้ามมิให้สมาชิกสภาท้องถิ่น (ส.จ., ส.ท., ส.ก., ส.ข., ส.อบต.) ผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร' (เดิมรัฐธรรมนูญไม่ห้ามสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ สมัคร ส.ส. แต่ต้องลาออกก่อนได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.)

8. ตามมาตรา 115 วรรคสอง ได้เพิ่มบทบัญญัติเป็นครั้งแรกว่า 'ให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติเพื่อกำกับดูแลการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์และยุติธรรม'

9. ตามมาตรา 162 ทวิ ได้เพิ่มบทบัญญัติเป็นครั้งแรก 'ให้มีผู้ตรวจการรัฐสภา มีจำนวนไม่เกิน 5 คน ตามมติของรัฐสภา' (ต้องตราพระราชบัญญัติมารองรับอำนาจหน้าที่ คุณสมบัติ และวิธีการแต่งตั้งผู้ตรวจการรัฐสภา)  
อภิชาติ ครุฑทอง รายงาน

### สภา ม.ร. อนุมัติฯ (ต่อจากหน้า 1)

1. โครงการหนังสือพิมพ์ และนิตยสารประจำปี 2537 จำนวน 56,000 บาท
2. โครงการซ่อมแซมห้องสมุดขององค์การนักศึกษา จำนวน 15,000 บาท
3. โครงการแนะนำการเขียนใบสมัครนักศึกษาใหม่ภาค 1 จำนวน 100,200 บาท
4. โครงการจัดซื้อพัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 1 จำนวน 29,800 บาท
5. โครงการจัดซื้อวัสดุบริการ จำนวน 44,625 บาท
6. โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงและอุปกรณ์ จำนวน 29,860 บาท
7. โครงการรับขวัญเพื่อนใหม่ (จัดวันเดียวกับวันพิธีไหว้ครูของชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย อ.ส.ม.ร.) จำนวน 100,000 บาท
8. โครงการวัสดุประชาสัมพันธ์ จำนวน 29,000 บาท
9. โครงการรณรงค์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ จำนวน 70,000 บาท
10. โครงการจุลสาร อ.ส.ม.ร. จำนวน 100,000 บาท
11. โครงการอภิปรายด้านการเมือง จำนวน 45,000 บาท
12. โครงการสืบทอดเจตนารมณ์วีรชนเดือนตุลาคม จำนวน 85,000 บาท
13. โครงการรำลึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 50,000 บาท
14. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จำนวน 50,000 บาท
15. โครงการวัฒนธรรม 4 ภูมิภาค จำนวน 90,000 บาท (จัดเมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2538)
16. โครงการวัฒนธรรมสัญจรสู่ท้องถิ่น จำนวน 40,000 บาท
17. โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยสู่ชนบท จำนวน 50,000 บาท
18. โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ การเมือง จำนวน 55,000 บาท

(อ่านต่อหน้า 11)

**เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์**

๑. ชำระเงินที่อาคารเวียงคำ
๒. ค่าเงินการต่อทำงานประชาสัมพันธ์ ตึก เอ.ดี. ๑ ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิก รับด้วยตนเองที่ ม.ร. ปีละ ๗๐ บาท รับทางไปรษณีย์ปีละ ๑๕๐ บาท (ดูรายละเอียดจากหน้า ๑๑) (รับสมัครสมาชิกตลอดทั้งปี)

งานประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 3180900

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชำระค่าฝากฝัง เป็นรายเดือน  
ใบอนุญาตที่ 10/2537  
ปพ.ฟ. รามคำแหง

(นายชัยฤทธิ์ สาลี)  
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์